
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่   ๔/๒๕๖๑ 

วันอังคารที ่ ๑๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑   เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย   ชั้น  ๔  อาคารอนุสรณ์  ๑๐๐  ปีการฝึกหัดครูไทย 

******************************** 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   ๑.๑  แบบส ารวจความสนใจในการร่วมด าเนินโครงการ Boot Camp Phase 2f 
   ๑.๒  การแบ่งเขตพื้นที่เครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๓/๒๕๖๑ 
   เมื่อวันอังคารที่  ๑๒  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
   ๓.๑  (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการใช้ 
         จ่ายเงินส่วนที่ตกเป็นของหน่วยงานที่หน่วยงานได้รับจากการใช้บริการการวิจัย 
         และงานที่ปรึกษาแก่หน่วยงานภายนอกและเรื่อง (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัย 
         ราชภัฏพระนคร  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการใช้เงินส่วนที่ตกเป็นของหน่วยงาน 
          ที่หน่วยงานได้รับจากการใช้บริการวิจัยและงานที่ปรึกษาแก่หน่วยงานภายนอก  
   ๓.๒  การด าเนินโครงการ หนึง่คณะ หนึ่งพ้ืนที่วิจัย 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
   ๔.๑  สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  กิจกรรม 
          อบรมหลักสูตร “จิตบริการและการท างานอย่างสร้างสรรค์”   
   ๔.๒  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เรื่อง  เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ
          และข้อก าหนดของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร “พระนครธรรม : จาริก. 
          บ าเพ็ญบุญ ณ สังเวชนียสถานและวัดไทย  ประเทศอินเดีย – เนปาล 
   ๔.๓  รายงานผลโครงการบูรณาการการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  กิจกรรม
          พัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2560 
   ๔.๔  รายงานผลการสอบทานด้านการควบคุมภายใน (รอบ 12 เดือน) 
   ๔.๕  แนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก  
   ๔.๖  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรร่วม ประจ าปีการศึกษา 2561  
   ๔.๗  การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานกิจเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง 
   ๔.๘  ขอความร่วมมือปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  
   ๔.๙  รายงานการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยประจ าเดือน 
          กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
   ๔.๑๐การพัฒนาอาจารย์/บุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
  
 
 



๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
   ๕.๑  (ร่าง) รายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ไตรมาส 2  
   ๕.๒  (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
   ๕.๓  การเสนอชื่อผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษาเพื่อคัดเลือกเป็น 
           กรรมการ ก.พ.อ 
   ๕.๔  ขอความอนุเคราะห์ท่ีนั่งการศึกษาเป็นกรณีพิเศษพร้อมสนับสนุนค่าเล่าเรียน    
           โดยการยกเว้นค่าเล่าเรียนตามโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดน
           ภาคใต้  ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (กลุ่มที่ 1 ส าหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้า 
           ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) 
   ๕.๕  แนวทางการด าเนินการส าหรับทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน (วช.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   ๕.๖  การอบรมคุณธรรม  จริยธรรมของนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 
   ๕.๗  ข้อสังเกตเรื่องร้องเรียนเพื่อพิจารณาด าเนินการ 
   ๕.๘  ข้อร้องเรียนและข้อเรียกร้องจากนักศึกษา 
   5.9  การบริหารจัดการศูนย์อาคาร 3 ให้เป็นศูนย์อาหารเพื่อสวัสดิการ 
   5.10(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย  การพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนา 
          วิชาชีพครูกับจังหวัดนนทบุรี  และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พลิกโฉมการ 
          จัดการเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร” 
   5.11(ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เรื่อง  การวัดระดับความรู้ 
          ภาษาอังกฤษ  เพื่อการอบรมแก่คณาจารย์และบุคลากร 
   5.12แนวปฏิบัติการด าเนินงานในการด าเนินการเบิกจ่ายเงินโครงการสร้างเครือข่าย 
          และองค์ความรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
   5.13โครงการและกิจกรรมตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2561 - 2565 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
   6.1  ขอเชิญเขา้ร่วมโครงการจิตอาสา “GE – ชวนคุณท าดเีพื่อสังคม”  
   6.2  อาจารย์ท่ีมีการสอนไม่ถงึเกณฑ์หรือเกนิเกณฑ์ 
   ๖.๓  นัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
   ๖.๔  ขอความร่วมมือแต่งกายชุดผ้าไทยทุกวันอังคาร   
 



  

น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.)  2 

คร้ังที่  ๔/๒๕๖๑ 
เมื่อวันอังคารที่  ๑๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑   4 

ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น  ๔ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปีการฝึกหัดครูไทย 
........................................................................ 6 

 

ผู้มาประชุม 8 

๑.  รองศาสตราจารย์เปรื่อง  กิจรัตน์ภร    อธิการบดี        ประธานกรรมการ 
๒.  รองศาสตราจารย์วรนุช  แจ้งสว่าง  รองอธิการบดี     กรรมการ 10 

๓.  รองศาสตราจารย์จิตราภา  กุณฑลบุตร   รองอธิการบดี     กรรมการ 
๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช  บุญประจักษ์    รองอธิการบดี     กรรมการ 12 

๕.  รองศาสตราจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์   รองอธิการบดี     กรรมการ  
๖.  อาจารย์วีระศักดิ์  บรรณาธรรม    รองอธิการบดี     กรรมการ 14 

๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วณิฎา  ศิริวรสกุล    ผู้ช่วยอธิการบดี     กรรมการ 
๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ  สดสี  ผู้ช่วยอธิการบดี     กรรมการ 16 

๙.  อาจารย์ณัฐวดี  จิตรมานะศักดิ์   ผู้ช่วยอธิการบดี     กรรมการ 
๑๐.อาจารย์ภูมิพัฒน์  ตระกูลทัศน์เจริญ  ผู้ช่วยอธิการบดี     กรรมการ 18 

๑๑.รองศาสตราจารย์สุพจน์  แสงเงิน  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
      และสังคมศาสตร์     กรรมการ 20 

๑๒.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบตระกูล  สุชาติ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี     กรรมการ 22 

๑๓.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต  โสไกร  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  กรรมการ 
๑๔.อาจารย์พัฒนพงษ์  จันทร์ควง   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 24 

๑๕.อาจารย์ดิเรก  พรสีมา    คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู   กรรมการ 
๑๖.อาจารย์สถาพร  ปกป้อง   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    กรรมการ 26 

๑๗.อาจารย์ชินวงศ์  ศรีงาม   ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
นานาชาติพระนคร    กรรมการ 28 

๑๘.อาจารย์สันติเลิศ  เพ็ชรอาภรณ์  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน   กรรมการ 30 

๑๙.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจักษ์  ไม้เจริญ  ผู้อ านวยการส านักศิลปะ 
และวัฒนธรรม      กรรมการ 32 

๒๐.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์  จักรกรณ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  กรรมการ   
๒๑.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล  ป้อมสถิตย์ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 34 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ    กรรมการ 



 

๒ 

 

๒๒.อาจารย์ขจิตพรรณ  อมรปาน  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  กรรมการ 
๒๓.นายสมชาย  ทองพันธ์อยู่  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี   กรรมการและเลขานุการ 2 

๒๔.นางสาวนรากร  ดุลยปภัสศร  รักษาการผู้อ านวยการกองกลาง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๕.นางสาวปิยะวดี  หิริกมล  ผู้อ านวยการกองคลัง        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 4 

๒๖.นางเพ็ญพิมล  อัศวสืบสกุล  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๗.นางรัชนีวรรณ์  ทาบุญ  ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 6 

๒๘.นางจ าปี  บุดดา   ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๙.นายสมประสงค์  โชคลาภ  รักษาการผู้อ านวยการ 8 

     กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๐.นางสาวฉันทวรรณ  นาคชัย  ผู้ช่วยเลขานุการ 10 

๓๑.นางสาวธนกมล  ธาราวุฒิ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๒.นางสาวเพ็ญพักตร์  เปรมสุข  ผู้ช่วยเลขานุการ 12 

 

ผู้ไม่มาประชุม  (ติดราชการ) 14 

๑.  อาจารย์ประเทืองสุข  ยังเสถียร ผู้ช่วยอธิการบดี     กรรมการ 
 16 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. อาจารย์สุบัน  บัวขาว   รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 18 

๒. อาจารย์ปิยะดา   จุลวรรณา  รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๓. อาจารย์สุไม  บิลไบ   รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 20 

๔. นางสาวพัชรียา  ชัยโชติรานันท์  นักวิชาการศึกษา  สังกัดส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๕. นางสาวมธุรส  ขอเพ่ิมกลาง  นักวิชาการศึกษา  สังกัดส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 22 

๖. นางสาวพิมพร  ขาวเอ่ียม  นักวิชาการศึกษา  สังกัดส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
๗. นางสาวสุจิตรา  ค าสัมฤทธิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สังกัดกองนโยบายและแผน 24 

๘. นางสาวจตุพร  โพธิ์สุข   นักวิชาการศึกษา  สังกัดกลุ่มงานการตลาดและธุรกิจรายได้ 
 26 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๑๐  น.   
รองศาสตราจารย์เปรื่อง  กิจรัตน์ภร  อธิการบดี  กล่าวเปิดการประชุม  จากนั้นจึงมอบหมายฝ่าย28 

เลขานุการด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไป 
 30 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๑ แบบส ารวจความสนใจในการร่วมด าเนินโครงการ Boot Camp Phase 2f 32 

 ประธานแจ้งให้ทราบว่า เนื่องจากที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.) ครั้งที่ ๒ (๑๔๑)/
๒๕๖๑  ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐-๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมกาหลา ชั้น ๒  34 



 

๓ 

 

โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตนั้น ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ British Council 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๑๘ แห่ง  จัดโครงการอบรมครูภาษาอังกฤษ Boot Camp ระหว่างเดือนมกราคม 2 

– กันยายน ๒๕๖๑  โดย นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้นโยบาย
และหารือเกี่ยวกับโครงการ Boot Camp จึงน าไปสู่การปฏิบัติและรายงาน คือ ราชภัฏต้องร่วมมือกันเป็น4 

ระบบเครือข่าย   
มติที่ประชุม ๑. มอบรองอธิการบดีทุกท่าน และคณบดีทุกคณะร่วมกันท าและสรุปข้อมูลในแบบส ารวจ6 

โครงการ Boot Camp Phase 2   
๒. มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช  บุญประจักษ์ รองอธิการบดี  พิจารณาการด าเนิน8 

โครงการ ดังนี้  ๒.๑ โครงการ Project Based  ๒.๒ Team Project  ๒.๓ Provincial Based   
              10 

  ๑.๒  การแบ่งเขตพื้นที่เครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 รองศาสตราจารย์จิตราภา  กุณฑลบุตร  รองอธิการบดี  ได้ชี้แจงการแบ่งเขตเครือข่ายของ12 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตามท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.) ครั้งที่ ๒ (๑๔๑)/๒๕๖๑  
ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐-๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมกาหลา ชั้น ๒  โรงแรม14 

สวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตนั้น  ทางประธานในที่ประชุม (ทปอ.) ให้ท ารายงานการพัฒนา
พ้ืนที่ที่รับผิดชอบตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร                16 

ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มี ๔ พ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  ซึ่งได้แบ่งพ้ืนที่เพ่ือส ารวจข้อมูล จุดเด่น จุดด้อย 
เพ่ือการพัฒนารวมถึงการให้บริการชุมชน  และสรุปรายงานเข้าที่ประชุม (ทปอ.) เพ่ือด าเนินการต่อไป             18 

ซึ่ง การแบ่งเขตพ้ืนที่เครือข่ายทั้ง ๔ พ้ืนที่นั้น มีรองอธิการบดีเป็นประธานในการดูแลดังต่อไปนี้ 
๑. อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี   รองศาสตราจารย์วรนุช  แจ้งสว่าง ประธาน 20 

๒. จังหวัดนครนายก     รองศาสตราจารย์จิตราภา  กุณฑลบุตร ประธาน 
๓. จังหวัดนนทบุรี     ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช  บุญประจักษ์ ประธาน 22 

๔. กรุงเทพฯ ตอนเหนือ รองศาสตราจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์  ประธาน 
มติที่ประชุม รับทราบ มอบรองอธิการบดีทุกท่านประสานและจัดคณะท างาน 24 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๖๑ 26 

 ประธานที่ประชุมเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตรวจรายงานการประชุม                    
ครั้งที่  ๓/๒๕๖๑  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๒ มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  จ านวน  ๑๔  หน้า 28 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  โดยมีข้อแก้ไขดังนี้ 
 หน้าที่ ๔  บรรทัดที่ ๑๔  “๒.  มอบส านักงานอธิการบดี จัดท าหนังสือแจ้งทุกหน่วยฯ”   แก้ไขเป็น30 

“มอบกองคลังและสถาบันวิจัยร่วมกันเพ่ือตรวจสอบยอดคงเหลือ เมื่อถูกต้องตรงกันแล้วให้รายงาน
มหาวิทยาลัย เพ่ือแจ้งให้คณะและหน่วยงานต่าง ๆ  ทราบเพ่ือตรวจทานยอดอีกครั้ง เมื่อถูกต้องตรงกันจึง32 

จะให้น าส่งคืนท่ีกองคลัง เพ่ือให้กองคลังเก็บรักษาไว้และปฏิบัติตามประกาศต่อไป 
 34 



 

๔ 

 

 หน้าที่ ๗  บรรทัดที่ ๒๓  นางเพ็ญพิมล  อัศวสืบสกุล  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน               
มีข้อเสนอแนะดังนี้ ๑. วงเงินค าขอค่าครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ส่งไปให้ทุกคณะ ให้คณะตรวจสอบ2 

และก าหนดครุภัณฑ์ของปี ๒๕๖๒ พร้อมเสนอ  ๒. ขอให้มหาวิทยาลัยมอบอ านาจในการจัดซื้อจัดจ้าง 
หมวดงบลงทุนพร้อมกับงบด าเนินการอื่น ๆ  ในปีงบประมาณถัดไป  ๓. ขอให้ทุกหน่วยงานพัฒนาบุคลากร4 

ที่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงาน เพ่ือให้รองรับการมอบอ านาจ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพ่ือไม่ให้เกิด
ปัญหาซ้ าซ้อน เป็นข้อเสนอแนะที่ไม่ได้บันทึกไว้ 6 

หน้าที่ ๘  บรรทัดที่ ๓๒ “กระทรวงศึกาธิการ”  แก้ไขเป็น  “กระทรวงศึกษาธิการ”  
หน้าที่ ๑๒ บรรทัดที่ ๑๐ “ผู้ช่วยยู้อ านวยการส านัก”  แก้ไขเป็น “ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านัก” 8 

หน้าที่ ๑๔ บรรทัดที่ ๑๑  “ซุ้มท่ีนั่งบริเวณอาคาร ๖ (สาขาพัฒนาชุมชน)”  แก้ไขเป็น “อาคาร ๕” 
 10 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
  ๓.๑  (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการใช้12 

จ่ายเงินส่วนที่ตกเป็นของหน่วยงานที่หน่วยงานได้รับจากการใช้บริการการวิจัยและงานที่ปรึกษาแก่
หน่วยงานภายนอก 14 

 นายสมชาย  ทองพันธ์อยู่  กรรมการและเลขานุการ  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่ได้มีมติ                   
ที่ประชุมในข้อ ๒ มอบส านักงานอธิการบดี  จัดท าหนังสือแจ้งทุกหน่วยงานจัดท ารายงานการใช้เงินที่ตก16 

เป็นของหน่วยงานทั้งหมด และน าส่งคืนเงินเหลือจ่ายจากการให้บริการการวิจัยและงานที่ปรึกษาแก่
หน่วยงานภายนอก  ส่งคืนมหาวิทยาลัยเพ่ือเก็บรักษาที่กองคลัง  ส านักงานอธิการบดีตามระเบียบ นั้น18 

ขณะนี้ อธิการบดีได้ลงนามในหนังสือและแจ้งให้หน่วยงานทราบและตรวจสอบ เพ่ือท ารายงานโดยรายงาน
ส่งมาที่กองคลังเพ่ือมอบหมายให้กองคลังและสถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบอีกครั้ง 20 

 ประธาน  กล่าวว่า การท าความเข้าใจข้อบังคับอาจจะแตกต่างกัน  แต่เงินในส่วนนี้ก็ยังคงต้องน า
ส่งคืนที่กองคลัง ส่วนการอนุมัติจ่ายนั้น  ต้องจัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ 22 

ควรเป็นไปในรูปของคณะกรรมการมากกว่าหัวหน้าหน่วยงาน  
อาจารย์พัฒนพงษ์  จันทร์ควง  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  รายงานว่า  เงินที่เป็นเงินในส่วนที่24 

ตกเป็นของหน่วยงาน จึงไม่มีเงินส่วนที่เหลือมา ประเด็นคือ แต่เดิมใครไปท าวิจัยภายนอก ให้คืนให้
มหาวิทยาลัย ๑๐% โดย ๕% ให้มหาวิทยาลัย ๕% ให้หน่วยงานที่ตนเองสังกัด แล้วเปิดบัญชีไว้โดยแจ้งที่26 

สถาบันวิจัยฯ ว่าจะมีเงินโอนมาเท่าไหร่ แต่พอได้มาแล้วการไปใช้มันไม่มีระเบียบ เงินที่ส่งยอดม า
สถาบันวิจัยฯ กับกองคลังน่าจะรู้ว่ามีเท่าไหร่ แล้วเก็บที่คณะไว้เท่าไหร่ ยังไม่มีระเบียบไปใช้ เพ่ือที่จะเข้าที่28 

ประชุมว่าตกลงจะใช้อย่างไร เงินในส่วนที่เหลือนี้เป็นเงินอะไร หรือตกเป็นของหน่วยงาน ไม่ใช่เงินในส่วนที่
เหลือจากการเอาไปใช้ เงินส่วนตกของหน่วยงานคืนคลังตามระเบียบทั้งหมด  แต่ตอนนี้มีเปิดบัญชีอยู่ที่คณะ 30 

สงสัยแค่ว่าเงินที่อยู่ที่คณะจะส่งคืนคลังอย่างไร ในรูปแบบไหน ส่วนเงินที่เหลือนั้นยังไม่ได้ใช้แล้วไม่มี
ระเบียบให้ใช้ ไม่น่าจะเป็นเงินส่วนที่เหลือ น่าจะตกเป็นของหน่วยงานการวิจัยมากกว่า   32 



 

๕ 

 

นายสมชาย  ทองพันธุ์อยู่  กรรมการและเลขานุการ  เงินส่วนนั้นที่ตกเป็นของหน่วยงานให้กองคลัง
ตรวจทานแล้วรายงาน พร้อมทั้งส าเนาบัญชีเงินฝาก ส่งมาที่ส านักงาน เพ่ือที่ทางส านักงานจะได้ตรวจสอบ2 

ต่อไป  
ประธานในที่ประชุมกล่าว จะต้องออกประกาศวิธีการใช้เงิน เพ่ือจะได้ด าเนินการให้ถูกต้อง  4 

มติที่ประชุม มอบกองคลังและสถาบันวิจัย ตรวจสอบยอดและรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ 
 6 

 เรื่อง (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการใช้เงินส่วนที่
ตกเป็นของหน่วยงานที่หน่วยงานได้รับจากการใช้บริการวิจัยและงานที่ปรึกษาแก่หน่วยงานภายนอก  8 

 อาจารย์วีระศักดิ์  บรรณาธรรม  รองอธิการบดี  ประกาศและหลักเกณฑ์นี้ใช้จ่ายเงินส่วนที่ตกเป็น
ของหน่วยงานที่ได้รับจากการใช้บริการการวิจัยและงานที่ปรึกษาแก่หน่วยงานภายนอก คนละฉบับกับ10 

ประกาศที่ใช้กับงานวิชาการ อย่าสลับกันใช้ ในส่วนของเนื้อหา แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ  ส่วนที่ ๑  เงิน ๔๐% 
จะต้องน าไปใช้ดูแลและรักษาอุปกรณ์ ส่วนอีก ๖๐% น าไปใช้ใน (๒) และ (๔)  สัดส่วนตรงนี้จะต่างจาก 12 

งานวิชาการ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการแก้ไขในครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ มอบหมายให้ส านักงานอธิการบดี 
และงานนิติกรดูแล โดยเพิ่มเติม (๓) กรณีท่ียืมเงินไปใช้ในการปฏิบัติราชการ การเสนอผลงานวิจัยและใช้คืน14 

ไม่ทันตามเวลา ซึ่งถ้าไปเสนอผลงานวิจัยก็สามารถยืมเงินนี้ได้ แต่ต้องน ามาคืน (๔) เพ่ือเป็นสวัสดิการในการ
จัดของขวัญ ของช าร่วย ดอกไม้ ถ้าเจ็บป่วยแล้วมีของไปเยี่ยม เช่น กระเช้าผลไม้ กระเช้าเครื่องดื่มบ ารุง 16 

น่าจะสามารถร่วมกันได้หรือไม่ เพ่ือที่จะได้ตีความให้ครบถ้วน เวลาน าไปปฏิบัติจะได้ไม่มีปัญหา (๕) เพ่ือ
การจัดเลี้ยงเกษียณอายุของบุคลากร จัดเลี้ยงในงานพิธีส าคัญของคณะ หรือจัดเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาส18 

ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ขอเพ่ิมเติมเพ่ือที่เวลาน าไปใช้จะได้ประโยชน์  ส่วนการใช้อยู่ในวรรค ๒  ของ ข้อ ๑  
การใช้จ่ายเงินตาม วรรค ๑  ให้เป็นไปตามคณะกรรมการบริหารหน่วยงานนั้น ๆ  โดยท าเป็นหลักเกณฑ์20 

เอาไว้ เวลาเบิกเงินกับกองคลังก็แนบหลักเกณฑ์นั้นมาด้วย กองคลังก็จะจ่ายเงินตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
ส่วนผู้มีอ านาจเบิกจ่ายก็เป็นหัวหน้าหน่วยงาน โดยต้องท าตามวรรค ๒ ข้อ ๑  ต้องรายงานการใช้จ่ายตาม22 

ข้อ ๑  และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบภายใน ๖๐ วัน   
 อาจารย์พัฒนพงษ์  จันทร์ควง  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ต้องไม่น้อยกว่า ๔๐%  ไม่ทราบว่า24 

อยู่ในข้อบังคับหรือไม่  (๔)  ในการจัดของขวัญ ของช าร่วย ช่อดอกไม้หรือของอ่ืน ๆ  เนื่องในโอกาส
บุคลากรเจ็บป่วย  26 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง)  ประกาศฯ  โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 28 

  ๓.๒  การด าเนินโครงการ หนึ่งคณะ หนึ่งพ้ืนที่วิจัย 
 อาจารย์สุไม  บิลไบ  รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รายงานว่า  ได้มีการประชุม30 

คณะกรรมการกลางพัฒนากลไกและระบบขับเคลื่อนแผ่นการพัฒนาวิจัยท้องถิ่นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้
จัดประชุม เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑  ซึ่งวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อน เพ่ือสร้างนักวิจัยและงานวิจัย 32 

เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครรับผิดชอบ และเสริมสร้างของหน่วยงาน เพ่ือพัฒนา
ระบบการบริหารงานวิจัย แต่ละคณะได้ส่งโครงการวิจัยให้กับสถาบันวิจัยฯ  ซึ่งมีทั้งหมด ๖ คณะ  ๖ 34 



 

๖ 

 

โครงการ เช่น นนทบุรี เป็นของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ  กรุงเทพฯ 
ตอนเหนือ และริมคลองลาดพร้าว เป็นของคณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยการฝึกหัดครู  ชัยบาดาล 2 

เป็นของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ซึ่งนักวิจัยและละคณะก็จะลงพ้ืนที่ไปด าเนินการวิจัย และจะมีคณะกรรมการกลาง ซึ่งมี                   4 

ผู้ช่วยศาตราจารย์มณฑล  จันทร์แจ่มใส  จะลงไปติดตามผลและให้ค าปรึกษาและสรุปเพ่ือรายงานในที่
ประชุมทุกวันที่ ๓ ของเดือน  ซึ่งในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมาได้มีการประชุม โครงการหนึ่งคณะ 6 

หนึ่งพื้นที่วิจัย เพื่อให้ได้สัมผัสกับพื้นท่ีจริง เพ่ือที่จะด าเนินการต่อไป 
รองศาสตราจารย์จิตราภา  กุณฑลบุตร  รองอธิการบดี  กล่าวเพ่ิมเติมว่า  เนื่องจากโครงการนี้เป็น8 

เรื่องเร่งด่วน ซ่ึงต้องเสนอและรายงานให้เสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑  จึงมีความจ าเป็นในการติดตาม
อย่างใกล้ชิดในแต่ละโครงการ ซึ่งมติในที่ประชุมตกลงว่าจะพบกันเพ่ือประชุมและเตรียมรายงานน าเสนอ 10 

ซึ่งมีคณบดีและให้รองอธิการบดีทุกท่านเข้าร่วมด้วย ซึ่งในเดือนต่อไป เมษายน-สิงหาคม จะประชุมในวันพุธ
ที่ ๓ ของเดือนเวลา ๑๐.๐๐ น.  โดยภายในเดือนกรกฎาคมเราต้องเขียนรายงานเพ่ือเตรียมสรุป ซึ่งได้รับ12 

การจัดสรรงบประมาณได้  โครงการละ ๔๕๐,๐๐๐ บาท  ซึ่งหากด าเนินการไม่แล้วเสร็จจะต้องน าส่งคืนเงิน 
อาจารย์สุไม  บิลไบ  รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ชี้แจงว่า  ในการประชุมเมื่อวันที่  14 

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑  ไดก้ าหนดให้มีการส่งแผนโครงการ ซ่ึงแต่ละคณะต้องรายงานว่าจะลงพ้ืนที่วิจัยในช่วง
ไหนบ้าง เพ่ือที่จะให้คณะกรรมการกลางได้ลงไปติดตามได้ถูกต้อง  โดยให้ส่งภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑   16 

มติที่ประชุม มอบรองศาสตราจารย์จิตราภา  กุณฑลบุตร  ประสานและติดตามการด าเนินโครงการ
และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ 18 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ   20 

๔.๑  สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  กิจกรรม
อบรมหลักสูตร “จิตบริการและการท างานอย่างสร้างสรรค์”   22 

 รองศาสตราจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์  รองอธิการบดี  รายงานที่ประชุมว่า  ตามที่
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  กิจกรรมอบรมหลักสูตร      24 

“จิตบริการและการท างานอย่างสร้างสรรค์”  ในวันที่  ๒ – ๓  (รุ่นที่ ๑) และ  ๔ – ๕  (รุ่นที่ ๒)  เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ  โรงแรมบลูเวฟ  หัวหิน  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ผู้เข้าอบรมทั้งหมด  ๓๐๐  26 

คน  แต่ส่งแบบสอบถามเพียง  ๒๓๓  คน  มีรายละเอียดดังนี้  ร้อยละระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ
อบรมต่อวิทยากร ๔.๔๐ อยู่ในระดับมาก  ร้อยละระดับความพึงพอใจในการบริการ  ๓.๖๖  อยู่ในระดับ28 

มาก  ร้อยละระดับความพึงพอใจในการอบรมและการท ากิจกรรม  ๔.๑๗  อยู่ในระดับมาก  ร้อยละระดับ
ความรู้ความเข้าใจ  ๓.๙๕  อยู่ในระดับมาก  ร้อยละของด้านการน าความรู้ไปใช้  ๔.๒๔  อยู่ในระดับมาก  30 

โดยมีข้อเสนอแนะ  เช่น  ต้องการให้เพ่ิมระยะเวลาในการอบรมจาก ๒ วัน ๑ คืน เป็น ๓ วัน ๒ คืน  
ต้องการให้มีการอบรมอีกโดยใช้วิทยากรท่านเดิมนี้คือคุณสุทัศน์  วิชาการมากไป  ควรมีเวลาพักผ่อนสบายๆ 32 

มากขึ้นจะได้ไม่เครียดจนเกินไป  สถานที่อบรมไม่เหมาะสม  เนื่องจากไม่ค่อยได้รับการอ านวยความสะดวก



 

๗ 

 

เท่าที่ควร  พนักงานบริการไม่ค่อยดี  ห้องน้ าไม่สะอาด  ไม่สะดวก  มีจ านวนห้องน้ าน้อย  สถานที่ไม่
เหมาะสมกับจ านวนผู้เข้าอบรม  เป็นต้น  ซึ่งจะน าข้อเสนอแนะต่างไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป   2 

 ประธาน  กล่าวว่า  สิ่งที่ไม่ท าให้มีมากท่ีสุด  มีผู้เสนอแนะไว้จ านวนหนึ่ง    สิ่งที่ต้องการคือต้องการ
ให้เพ่ิมการจัดอบรมเป็น ๓  วัน ๒ คืน  และสถานที่อบรมไม่เอ้ืออ านวยก็อาจจะส่งผล  แต่ภาพรวมในการ4 

จัดกิจกรรมก่อนอบรมและหลังอบรมร้อยละเพ่ิมขึ้นเป็นดีมาก และต้องการให้จัดกิจกรรมอีก หากเป็นไป
ด้วยพยายามจัดไม่ต้องไกลมาก หากสามารถจัดอบรมในมหาวิทยาลัยไดก้็ให้ด าเนินการ 6 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 8 

๔.๒  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เรื่อง  เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติและ
ข้อก าหนดของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร “พระนครธรรม : จาริกบ าเพ็ญบุญ ณ สังเวชนียสถาน10 

และวัดไทย  ประเทศอินเดีย – เนปาล 
 เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  รายงานที่ประชุมว่า  พุทธวิชชาลัย  แจ้งประกาศ12 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติและข้อก าหนดของผู้เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาบุคลากร “พระนครธรรม : จาริกบ าเพ็ญบุญ ณ สังเวชนียสถานและวัดไทย ประเทศอินเดีย – เนปาล  14 

ซึ่งอธิการบดีได้ลงนามแล้วเมื่อวันที่  ๓๐  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  และรายละเอียดต่างๆ รวมทั้งใบสมัครเข้า
ร่วมโครงการ    16 

 รองศาสตราจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์  รองอธิการบดี  แจ้งว่า  ไม่ทราบว่าจะเดินทางเมื่อใด
แต่พุทธวิชชาลัยได้ท าหนังสือขอเลื่อนใช้งบประมาณเป็นไตรมาสที่ ๓ - ๔ 18 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วณิฎา  ศิริวรสกุล  ผู้ช่วยอธิการบดี  แจ้งว่า  พุทธวิชชาลัยจะด าเนินการจัด
กิจกรรมตามไตรมาสที่ระบุไว้  แต่เนื่องจากมีการปรับแก้เกณฑ์ผู้เข้าร่วมโครงการ  จึงท าให้จะต้องขอเลื่อน20 

การใช้งบประมาณออกไป  โดยจะให้เกณฑ์การเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยก่อน 
 รองศาสตราจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์  รองอธิการบดี  ชี้แจงว่า  เห็นควรให้เลื่อนการใช้22 

งบประมาณเป็นไตรมาสที่  ๓  เพราะหากให้เลื่อนไปไตรมาสที่  ๔  จะท าการเบิกจ่ายไม่ทัน  ส าหรับ
คุณสมบัติต่างๆ จะต้องพิจารณาให้ดี  24 

 ประธาน  กล่าวว่า  จากที่ได้พิจารณา (ร่าง) ประกาศยังไม่ได้อธิบายเหตุผล  จึงได้มอบหมายให้
พุทธวิชชาลัยน ากลับไปปรับแก้ไขจึงไม่สามารถด าเนินการตามที่ก าหนดได้  เมื่อมีการปรับแก้ไขและเสนอ26 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือเห็นชอบ  และลงนามในประกาศเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑         
แตย่ังไม่ไดก้ าหนดว่าจะเดินทางเมื่อใด เมื่อไดก้ าหนดวันด าเนินการแล้วจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป     28 

มติที่ประชุม รับทราบ   
 30 

  ๔.๓  รายงานผลโครงการบูรณาการการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  กิจกรรม
พัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2560 32 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจักษ์  ไม้เจริญ  ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม รายงานที่ประชุม
ว่า  จากโครงการบูรณาการการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตประจ า              34 

ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  ซึ่งส านักศิลปะ
และวัฒนธรรมได้ร่วมกับทุกคณะ  จัดกิจกรรมการท าบุญตักบาตรในภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๖๐                     36 



 

๘ 

 

ซึ่งผลการจัดโครงการอยู่ในระดับดีมาก  และส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดท ารายงานสรุปแจกให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ในงานประกัน2 

คุณภาพต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ   4 
 

  ๔.๔  รายงานผลการสอบทานด้านการควบคุมภายใน (รอบ 12 เดือน)  6 

 นายสมชาย  ทองพันธ์อยู่  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย  รายงานที่ประชุมว่า  กระทรวงศึกษาธิการ แจ้งรายงานผลการสอบทานด้านการควบคุม8 

ภายใน (รอบ 12 เดือน)  ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม พ.ศ. 2559  ถึงวันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 
2561  ส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน  ๓๕  แห่ง  มีระดับความเหมาะสมของการควบคุมภายในใน10 

ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก  คะแนนเฉลี่ย  ๙๑.๔๓  เมื่อพิจารณาจ าแนกรายหน่วยงาน  พบว่า  หน่วยงานที่
มีระดับความเหมาะสมของารควบคุมภายใน  อยู่ในระดับดีมาก  มีจ านวน  ๓๒  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ  12 

๙๑.๔๓  และระดับดี มีจ านวน  ๓  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ  ๘.๕๗  โดยหน่วยงานที่มีผลการประเมินด้วยค่า
คะแนนเต็ม ๑๐๐  คะแนน  มีจ านวน  ๑๐  แห่ง  ได้แก่  ๑.  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง              14 

๒.  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ๓.  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ๔.  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง              
๕.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ๖.  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จฯ  ๗.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  16 

๘.  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ๙.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  และ  ๑๐.  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา   18 

มติที่ประชุม รับทราบ   
 20 

  ๔.๕  แนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก  
 นายสมชาย  ทองพันธ์อยู่  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  เลขานุการคณะกรรมการบริหาร22 

มหาวิทยาลัย  รายงานที่ประชุมว่า  ส านักงานคณะกรรมการ   การอุดมศึกษาได้มีมติเห็นชอบให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลด าเนินการติดตามการ24 

จัดการศึกษาระดับปริญญาเอก  ในสาขาบริหารการศึกษาและสาขารัฐประศาสนศาสตร์เป็นการเร่งด่วน  
จากผลการด าเนินการโครงการฯ ข้างต้น  เห็นความส าคัญของการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก  ซึ่งเป็น26 

การจัดการศึกษาระดับสูงที่เน้นการวิจัยและการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่จะเป็นฐานทางปัญญาของประเทศ  
ซึ่งถือได้ว่ามีผลต่อการพัฒนาประเทศ  จึงเห็นควรให้จัดท าแนวทางในการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก  28 

เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการก าหนดทิศทางการด าเนิน  ให้แก่สถาบันอุดมศึกษายึดเป็นแนวปฏิบัติในการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาเอกให้สถาบันอุดมศึกษาได้ทราบโดยทั่วกัน  โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  30 

http://bme.mua.go.th/      
มติที่ประชุม รับทราบ   32 
 

  ๔.๖  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรร่วม ประจ าปีการศึกษา 34 

2561  
 อาจารย์ชินวงศ์  ศรีงาม  ผู้อ านวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร  รายงานที่ประชุมว่า  ในส่วน36 

ของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร  มีหลักสูตรที่ผ่านการเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และเปิดรับนักศึกษาในปี ๒๕๖๑  ซึ่งจริงแล้วเป็นหลักสูตร ๒ ภาษา  ได้ประสานส านักงานคณะกรรมการ38 

http://bme.mua.go.th/


 

๙ 

 

การอุดมศึกษาแล้วและได้ขอข้อมูลเพ่ิมเติม  เป้าหมายหลักคือหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรร่วมแต่
เนื่องจากเป็นหลักสูตร  ๒  ภาษา  สกอ. ก็ขอด้วยเช่นกัน  คือ  สาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน                   2 

การจัดการโลจิสติก  และการจัดการสื่อสารผ่านสื่อใหม่  และได้ให้สาขาได้ด าเนินการกรอกข้อมูลตาม              
แบบที่ สกอ. ได้ให้มา  จะรวบรวมส่งภายในวันที่  ๑๒  เมษายน  ๒๕๖๑  ส่งทั้งสิ้น  ๓  หลักสูตร   4 

 ประธาน  กล่าวว่า  สกอ. จะส ารวจเกี่ยวกับหน่วยงานนอกโครงสร้าง  ซึ่ง สกอ. ให้รายงานตาม
แบบฟอร์มที่ได้แจ้งมานั้น  ต้องการจะทราบว่าแบบฟอร์มที่ได้รายงานนั้นมีอะไรบ้าง  สกอ. จะเข้าใจผิดว่า6 

วิทยาลัยนานาชาติแต่ไม่ใช่หลักสูตรนานาชาติ  ในเอกสารเป็นข้อคิดเห็นขอให้น าไปศึกษาให้เข้าใจ  
มติที่ประชุม รับทราบ   8 
 

  ๔.๗  การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานกิจเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง 10 

 นายสมชาย  ทองพันธ์อยู่  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย  รายงานที่ประชุม  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งค าสั่งที่  54/2561  ลงวันที่  12 

28  กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานกิจเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาค
กลาง  โดยให้คณะกรรมการฯ มีวาระ 2 ปี เริ่มด าเนินงาน  ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2560 และครบวาระ14 

วันที่ 30 กันยายน 2562  เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดรูปแบบ  และแนวทางในการด าเนินกิจกรรมของ
คณะกรรมการประสานกิจเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง  และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง16 

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามอบหมาย  คณะกรรมการจะประกอบด้วย  เลขาธิการ
คณะกรรมการอุดมศึกษาเป็นที่ปรึกษา  อธิการบดีหรือผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นประธาน18 

กรรมการ  ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นกรรมการ  เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นกรรมการ
และเลขานุการ  และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   20 

 นางเพ็ญพิมล  อัศวสืบสกุล  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  รายงานเพ่ิมเติมว่า  ตามค าสั่งของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะมีการประชุมเป็นระยะโดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหลัก  22 

เดิมผู้แทนมหาวิทยาลัยในที่ประชุมจะก าหนดชื่อเป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  หรือผู้อ านวยการ
กองพัฒนานักศึกษา  ระบบการประชุมจะมีเรื่องเครือข่ายจะมีการรวมพลและมีกิจกรรม/โครงการ  และมี24 

การก าหนดแผนในการพัฒนานักศึกษา  เดิมจะมีด้านพัฒนาวิชาศึกษาทั่วไป  พัฒนาคุณลักษณะในอุดมคติ
บัณฑิตไทย  และกิจกรรมนักศึกษา  จึงเข้าใจว่ารวมจาก ๓ ส่วนนี้เป็นกรรมการประสานกิจเครือข่าย  ถ้ามี26 

การจัดประชุม สกอ. จะส่งหนังสือเชิญประชุมมายังมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจะส่งตัวแทนเข้าร่วม
ประชุม  โดยปกติจะเป็นผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา           28 

มติที่ประชุม รับทราบ   โดยมอบอาจารย์ณัฐวดี  จิตรมานะศักดิ์  ผู้ ช่ วยอธิการบดี   และนางจ าปี            
บุดดา  ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา  เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมตามที่ สกอ. ก าหนด 30 
 

  ๔.๘  ขอความร่วมมือปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพ32 

แห่งชาติ  
 นายสมชาย  ทองพันธ์อยู่  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  เลขานุการคณะกรรมการบริหาร34 

มหาวิทยาลัย  รายงานที่ประชุมว่า  ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  แจ้งประกาศเจตนารมณ์และ
ขอความร่วมมือปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  ซึ่งส านักงาน36 

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ขอประกาศเจตนารมณ์ฯ  ของผู้บริหารและองค์กร  เพ่ือด าเนินการได้



 

๑๐ 

 

อย่างสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว  จึงขอความร่วมมือตอบแบบเอกสารลงนามรับทราบและให้ความ
ร่วมมือปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์   2 

 ประธาน  กล่าวว่า  ได้ลงนามไปแล้วในส่วนของ ปปช.  
 อาจารย์วีระศักดิ์  บรรณาธรรม  รองอธิการบดี  ชี้แจงว่า  ได้มีตัวแทนไปประชุมที่ ปปช. และแจ้ง4 

ว่าจะต้องมีศูนย์ที่รับการประเมิน ซึ่งเรียนว่าศูนย์รับเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์  โดยได้มีการหารือกันที่จะ
จัดตั้งและจะจัดตั้งอีก ๑ ศูนย์ คือ ศูนย์ธรรมาภิบาล  จะต้องมี  ๒  ส่วน  เมื่อด าเนินการแล้วจะต้องส่งไปหา6 

สถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายด้วยกันเพ่ือให้ความเห็นชอบในการประกาศเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัย                 
ซึ่งขณะนี้ก าลังด าเนินการ   8 

 นางเพ็ญพิมล  อัศวสืบสกุล  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  เพ่ิมเติมว่า  อาจารย์สังกัดคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ก่อตั้งศูนย์ธรรมาภิบาลขึ้น  แต่ไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่า10 

มหาวิทยาลัยมีศูนย์ฯ นี้  เมื่อมีการตรวจประเมินทาง ปปช. ก็ยอมรับว่ามหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งจึงผ่านการ
ประเมิน  แต่ที่จะต้องด าเนินการจัดตั้งคืออส่วนที่รับเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์  แต่ศูนย์จริงที่ได้หารือกับ12 

อาจารย์วีระศักดิ์  บรรณาธรรม  รองอธิการบดี  จะต้องมีศูนย์ธรรมาภิบาลคือศูนย์ใหญ่  และศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์จะอยู่ภายใตก้ารด าเนินงานของศูนย์ธรรมาภิบาล   14 

 ประธาน  กล่าวว่า  เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องการแก้ปัญหา และวิกฤตเรื่องธรรมาภิบาล  ทุกหน่วยงาน
จะต้องมีศูนย์ธรรมาภิบาล  เพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยก็คือมี ๔ ตัวชี้วัด คือบริหารจัดการ 16 

เป้าประสงค์คือธรรมาภิบาล  โดยให้มหาวิทยาลัยตั้งศูนย์ธรรมาภิบาล  และให้จัดท าศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
ภายใต้ศูนย์ธรรมาภิบาล  ซึ่งต่อไปก็จะเกี่ยวข้องกับการประเมินว่ามหาวิทยาลัยมีศูนย์ดังกล่าวหรือไม่       18 

 อาจารย์วีระศักดิ์  บรรณาธรรม  รองอธิการบดี  แจ้งว่า  ขอน าไปประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง                   
เพ่ือด าเนินการต่อไป                      20 

มติที่ประชุม รับทราบ   
 22 

  ๔.๙  รายงานการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  24 

 นางรัชนีวรรณ์  ทาบุญ  ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  รายงานที่ประชุมว่า  ตามรายงานการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 256๑  ขอให้หัวหน้า26 

หน่วยงานก าชับผู้รับผิดชอบตรวจสอบการมาปฏิบัติงานบุคลากรในสังกัด  และรายงานส่งให้กองบริหารงาน
บุคคลภายในเวลาที่ก าหนด  ซึ่งกองบริหารงานบุคคลได้ก าหนดไว้ให้ส่งภายในวันที่  ๑๐  ของทุกเดือน                     28 

กองบริหารงานบุคคลได้ท าสรุปไว้แล้วในเอกสารขอให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ ติดตามด้วย     
 ประธาน  กล่าวว่า  เมื่อหน่วยงานเสนอชื่อบุคคล  ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ซึ่งมีผลการ30 

ประเมินแบ่งออกเป็น  ปรับปรุง  พอใจ  ดี  ดีมาก  ดีเด่น  ให้จัดท าข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุดและน าเสนอ
คณะกรรมการกลั่นกรอง  หากได้ดีเด่นหรือดีมาก  จะน าดีเด่นและดีมากของแต่ละหน่วยงานมาคัดเลือกว่า32 

ควรได้ดีเด่นระดับใด  หากใครไม่ผ่านการเห็นชอบก็จะลดขั้นลงมา  เพ่ือความเป็นธรรมของบุคลากรทุก
หน่วยงาน  หัวหน้าหน่วยงานจะต้องเตรียมข้อมูลไว้เพื่อน ามาคัดเลือกว่าสมควรได้รับดีเด่นหรือดีมากหรือไม่  34 

ซึ่งจะมอบให้กองบริหารงานบุคคลจัดท าประกาศวิธีการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไป   



 

๑๑ 

 

 เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  ขอให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบในแบบ
สรุปรายงานการปฏิบัติราชการ  ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  และให้หัวหน้าหน่วยงาน2 

ตรวจสอบ ติดตามให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการส่งตามก าหนดเวลาด้วย   
มติที่ประชุม รับทราบ  4 
 

  ๔.๑๐  การพัฒนาอาจารย์/บุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 6 

 รองศาสตราจารย์วรนุช  แจ้งสว่าง  รองอธิการบดี  รายงานที่ประชุมว่า  เป็นเรื่องที่แจ้งให้ทราบ
เพราะมีอาจารย์หลายท่านมีความกังวลเนื่องจากการประเมินผลงานเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการจะเข้าสู่8 

ระเบียบใหม่ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑  หากอาจารย์ท่านใดส่งผลงานเกินวันที่  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑  
จะต้องใช้ระเบียบใหม่  ในเอกสารขอให้หัวหน้าหน่วยงานน าไปประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงาน     10 

ทราบ  ดังนี้   
 ๑.  ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่ ๑๐๑/๒๕๖๑  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา12 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
 ๒.  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร                   14 

เรื่องแนวทางการประเมินผลการสอนเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ    โดยได้ก าหนดแนวทางการ             
การประเมินผลการสอน ดังนี้  ๑)  ผู้ขอก าหนดต าแหน่งที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ ก.พ.อ.                      16 

ยื่นขอประเมินการสอนไว้ล่วงหน้าก่อนการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้  โดยมหาวิทยาลัยเก็บ
ผลการประเมินใช้ได้ไม่เกิน  ๒  ปี  นับจากวันที่คณะกรรมการประเมินผลการสอนส่งผลประเมินการสอน  18 

๒)  ให้คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๖๐ วัน นับจากวันที่ได้รับ
เอกสารในการประเมินผลการสอน  ๓)  การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินการสอน จ านวน  ๓  คน  20 

ประกอบด้วย  คณบดีคณะที่ผู้ขอสังกัดเป็นประธานอนุกรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะนอกสถาบัน
เป็นอนุกรรมการ  และประธานสาขาหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายและมีต าแหน่ง22 

ทางวิชาการ  เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  
 ๓.  ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่  ๐๒๑๐/๒๕๖๑  เรื่อง  แต่งตั้งอนุกรรมการประสานการ24 

ด าเนินงานของคณะกรรมการต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 ๔.  ข้อมูลบุคลากรที่ได้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจ าแนกเป็นรายคณะ 26 

      ๔.๑  ผู้เสนอเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน  
    - ก่อนมกราคม ๒๕๖๑ 28 

    -  ระหว่างมกราคม – เมษายน ๒๕๖๑ 
      ๔.๒  ผู้เสนอผลงานวิชาการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 30 

    -  ก่อนมกราคม  ๒๕๖๑   
    -  ระหว่างมกราคม – เมษายน ๒๕๖๑   32 

 ๕.  ตารางฐานข้อมูลบุคลากรจ าแนกเป็นรายคณะ 



 

๑๒ 

 

 ๖.  (ร่าง)  ประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง  มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับคณะกรรมการและ
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑   2 

 ๗.  (ร่าง)  ประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑  4 

 ๘.  แผนการด าเนินงานในช่วงเมษายน – ตุลาคม ๒๕๖๑  เพ่ือให้อาจารย์สามารถพัฒนาเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการได้ตามศักยภาพ 6 

 ๙.  อ่ืนๆ 
      -  ข้อมูลบุคลากรที่รับการอบรมการเขียนบทความวิจัยจากสถาบันและพัฒนา  ให้ตรวจสอบว่า8 

มีรายชื่ออาจารย์ท่านใดบ้าง  และจะให้สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ติดตามว่าหลังจากอบรมไปแล้วได้มีการ
ด าเนินการเขียนบทความหรือไม่อย่างไร   10 

      -  ตัวอย่างเกี่ยวกับการก าหนดและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย  กลุ่มปฏิบัติการและ
วิชาชีพให้สูงขึ้น  ได้เอกสารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพ่ือกองบริหารงานบุคคลจะน าไปใช้ประโยชน์กับ12 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  ในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือขึ้นสู่ต าแหน่งซึ่งจะมีข้อบังคับ  
เกณฑ์การอ่านผลงาน        14 

 ประธาน  กล่าวว่า  ขอขอบคุณที่น าไปศึกษาและวิเคราะห์เป็นรูปแบบจนกระทั่ง ก.พ.ว.  และเปิด
โอกาสให้อาจารย์ท าผลงานได้ง่ายต่อการน าเสนอ  จะได้รับการพิจารณาหรือไม่ขึ้นอยู่กับกระบวนการและ16 

วิธีการ  เพราะฉะนั้นอาจารย์ที่อยู่ในระหว่างการด าเนินการประมาณ  ๖๐  คน   จากที่ได้สังเคราะห์มา
ทั้งหมดนี้ก็จะเข้ากรอบการพิจารณาแล้ว ประธาน ก.พ.ว. ได้กล่าวว่าจะท าให้ดีที่สุดและส่งเสริมอาจารย์ให้18 

เข้าสู่ต าแหน่งให้ถูกต้องและเป็นธรรมมากที่สุด ซึ่งคณบดีทุกคณะจะต้องเอ้ือให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่ง        
ทางวิชาการด้วยเช่นกัน   เนื่องจากจะมีผลต่อสาขาวิชา  และงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะและ20 

มหาวิทยาลัย                       
มติที่ประชุม รับทราบ 22 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  24 

 5.๑  (ร่าง) รายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ไตรมาส 2   
 นางเพ็ญพิมล  อัศวสืบสกุล  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  ขอเสนอ (ร่าง) รายงานผลการ26 

ปฏิบัติงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ไตรมาสที่ 2 จากเอกสารหน้าที่ 2  เป็นการสรุปประมาณ
การรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  มหาวิทยาลัยได้อนุมัติรายจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน28 

จ านวน  646,171,000  บาท  รายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยประกอบด้วยเงินรายได้จากการ
จัดการศึกษาภาคปกติ 215,216,800  บาท เงินรายได้จากการจัดการศึกษาภาคพิเศษจ านวน  30 

106,301,760  บาทและอนุมัติ เงินคงคลังเ พ่ือเป็นค่าใช้จ่ายจ านวน   59,704,500  บาท                         
รวมงบประมาณรายจ่ายที่รับการอนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ทั้งสิ้น  1,027,934,060  บาท  32 

ซึ่งในขณะนี้ได้รับข้อมูลจากกองคลัง  ส านักงานอธิการบดี  ณ  วันที่   31  มีนาคม  พ.ศ. 2561  
มหาวิทยาลัยมีรายรับจริง  ดังนี้  รายรับจริงจากเงินงบประมาณแผ่นดินจ านวน  646,171,000  บาท 34 

คิดเป็นร้อยละ 100 ของประมาณการรายรับ รายรับจริงจากเงินรายได้จากการจัดการศึกษาภาคปกติ   



 

๑๓ 

 

141,424,725.32  บาท คิดเป็นร้อยละ 52.57  ของประมาณการรายรับ  รายรับจริงจากเงินรายได้
จากการจัดการศึกษาภาคพิเศษ  65,576,415  บาท คิดเป็นร้อยละ 49.35  ของประมาณการรายรับ  2 

รวมรายรับทั้งสิ้น  853,172,140.32  บาท  คิดเป็นร้อยละ 81.40  ของประมาณการรายรับ 
 ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ณ  สิ้นไตรมาส 2  มหาวิทยาลัย4 

ได้ตั้งค่าเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณประเภทงบประมาณแผ่นดินไว้ที่   485,418,549  บาท                
คิดเป็นร้อยละ 75.12  มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  200,758,957.06  บาท  คิดเป็นร้อยละ 31.076 

ตั้ งค่าเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณประเภทเงินรายได้จากการจัดการศึกษาภาคปกติ ไว้ที่   
119,062,719  บาท คิดเป็นร้อยละ  55.32  มีผลการเบิกจ่าย  73,601,587.68  บาท คิดเป็นร้อย8 

ละ  34.20  ตั้งค่าเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณประเภทเงินรายได้จากการจัดการศึกษาภาคพิเศษไว้ที่  
49,741,921  บาท  คิดเป็นร้อยละ  46.79 มีผลการเบิกจ่าย 47,914,348.42 บาท คิดเป็นร้อยละ  10 

44.51  ตั้งค่าเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณประเภทเงินคงคลัง  7,006,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 
11.74  มีผลการเบิกจ่าย 10,615,100  บาท คิดเป็นร้อยละ 17.78  และจากการตั้งค่าเป้าหมายผล12 

การเบิกจ่ายงบประมาณรวม  661,230,089  บาท คิดเป็นร้อยละ 64.36  มีผลการเบิกจ่าย  
332,289,993.16  บาท คิดเป็นร้อยละ 32.34   14 

 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ณ  สิ้นไตรมาส 2 เปรียบเทียบกับ
ค่าเป้าหมายจ าแนกตามหมวดรายจ่าย พบว่างบบุคลากรมีผลการเบิกจ่าย   75,179,872.74  บาท    16 

จากวงเงินที่ได้รับจัดสรร  157,973,050  บาท  คิดเป็นร้อยละ 47.59  งบด าเนินงานมีผลการเบิกจ่าย 
86,279,420.76  บาท  จากวงเงินที่ได้รับจัดสรร 290,262,060 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.72              18 

งบลงทุนมีผลเบิกจ่าย  80,156,487.14  บาท จากวงเงินที่ได้รับจัดสรร  237,857,050  บาท                
คิดเป็นร้อยละ  33.70  งบเงินอุดหนุนมีผลการเบิกจ่าย  86,085,215.30 บาท  จากวงเงินที่ได้รับ20 

จัดสรร 303,735,500  บาท  คิดเป็นร้อยละ 28.34  งบรายจ่ายอื่นมีผลการเบิกจ่าย  4,588,997.22 
บาทจากวงเงินที่ได้รับจัดสรร 37,566,400  บาท  คิดเป็นร้อยละ 12.22   ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ22 

รวมทั้งสิ้น 332,289,993.16 บาท  จากวงเงินจัดสรรงบประมาณ  1,027,394,060  บาท คิดเป็น
ร้อยละ 32.34 24 

 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ณ  สิ้นไตรมาส 2 เปรียบเทียบกับ
ค่าเป้าหมายจ าแนกตามหน่วยงาน  พบว่า  วิทยาลัยการฝึกหัดครูมีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 49.12  จาก        26 

ค่าเป้าหมายร้อยละ 47.56  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 34.65  จาก         
ค่าเป้าหมายร้อยละ  51.40  คณะวิทยาการจัดการมีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 34.96  จากค่าเป้าหมายร้อย28 

ละ  49.44  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 43.17  จากค่าเป้าหมายร้อยละ  
50.42  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 41.15  จากค่าเป้าหมายร้อยละ  47.66  30 

บัณฑิตวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 41.84  จากค่าเป้าหมายร้อยละ 46.27  โรงเรียนมัธยมสาธิต           
วัดพระศรีมหาธาตุฯ มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 45.88  จากค่าเป้าหมายร้อยละ 46.84  พุทธวิชชาลัยมีผล32 

การเบิกจ่าย  25.06  จากค่าเป้าหมายร้อยละ 76.94  ในส่วนของหน่วยงานสนับสนุน  ส านักงาน
อธิการบดีมีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 28.57  จากค่าเป้าหมายร้อยละ 63.66  เงินกองทุนกิจกรรมนักศึกษา34 

และการกีฬามีผลการเบิกจ่ายร้อยละ  44.53  จากค่าเป้าหมายร้อยละ 61.53  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนมีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 34.10  จากค่าเป้าหมายร้อยละ 45.55  ส านักวิทยบริการและ36 

เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลการเบิกจ่ายร้อยละ  48.74  จากค่าเป้าหมายร้อยละ 70.35   ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรมมีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 54.74  จากค่าเป้าหมาย  45.35  สถาบันวิจัยมีผลการเบิกจ่ายร้อย38 

ละ 51.55  จากค่าเป้าหมาย 68.94  ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษามีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 



 

๑๔ 

 

38.63  จากค่าเป้าหมาย 67.24 และวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 43.54  จาก          
ค่าเป้าหมาย  50.00  หน่วยงานนอกโครงสร้าง  ศูนย์สาธิตการบริบาลและพัฒนาเด็กปฐมวัยมีผลการ2 

เบิกจ่ายร้อยละ 28.44 จากค่าเป้าหมาย  51.75  ศูนย์ข้อมูลและการบริการมีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 
40.04  จากค่าเป้าหมายร้อยละ 53.65  กลุ่มงานสภามหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 25.56 จาก4 

ค่าเป้าหมายร้อยละ 49.60  กลุ่มตรวจสอบภายในมีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 53.07  จากค่าเป้าหมายร้อย
ละ 47.34  กลุ่มงานการตลาดและธุรกิจรายได้มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 50.00  จากค่าเป้าหมาย               6 

ร้อยละ 50.00  หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณสูงสุด คือส านักศิลปะและวัฒนธรรม                         
กลุ่มตรวจสอบภายในและ  สถาบันวิจัยและพัฒนา  ตามล าดับ  หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย                  8 

งบประมาณน้อยที่สุดคือ พุทธวิชชาลัย  กลุ่มงานสภามหาวิทยาลัยและศูนย์สาธิตการบริบาลและพัฒนาเด็ก
ป ฐมวั ย ต ามล า ดั บ ซึ่ ง หน่ ว ย ง าน ส า มา ร ถตร ว จสอบข้ อ มู ล จ าก ร ะบบฐ านข้ อ มู ล เ ว็ บ ไ ซ ต์  10 

http://mis.pnru.ac.th/eproject/output.ptp ซึ่งเป็นข้อมูล  ณ  วันที่  31  มีนาคม  พ.ศ. 2561  
ตามท่ีหน่วยงานรายงานเข้ามาในระบบ 12 

 รายงานตามมิติด้านการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  ประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2561   เป็นการแสดงถึงงบประมาณที่แต่ละหน่วยงานได้รับจัดสรร  และจ านวนกิจกรรมที่ก าหนดไว้  14 

ซึ่งจากผลการรายงานพบว่าหน่วยงานทั้ง  21  หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานตามแผนได้จ านวน  116  
กิจกรรม มีผลการเบิกจ่าย  332,289,993.16  บาท จากกิจกรรมทั้งหมด  626  กิจกรรม ภายใต้วงเงิน16 

จัดสรรงบประมาณ  1,027,394,060  บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.53  และมีกิจกรรมที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการอีก 510  กิจกรรม งบประมาณจัดสรร  695,104,066.84 บาท  คิดเป็นร้อยละ 81.47   18 

 ผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561            
ณ  สิ้นไตรมาส 2  พบว่ามหาวิทยาลัยได้ตั้งค่าเป้าหมายตัวชี้วัดจ านวน  77  ตัวชี้วัดภายใต้  5 ยุทธศาสตร์20 

ของมหาวิทยาลัย  และสามารถด าเนินการการได้บรรลุตามค่าเป้าหมายจ านวน  21  ตัวชี้วัดและอยู่
ระหว่างการด าเนินการให้บรรลุค่าเป้าหมายอีก 56  ตัวชี้วัด  22 

 ประธาน  กล่าวว่า  ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน  จากผลการด าเนินงาน
ตามประเด็นยุทธศาสตร์   สิ่งที่น่าสนใจเมื่อพิจารณาแต่ละยุทธศาสตร์ เช่น  ยุทธศาสตร์ที่ 1 วิชาการก้าว24 

ไกล เป้าหมายคือ 21  ตัวชี้วัด  ได้ด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายแล้ว 9 ตัวชี้วัด เหลืออยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 12 ตัวชี้วัด  ยุทธศาสตร์ที่  2  วิจัยดีเด่น  เป้าหมาย 8 ตัวชี้วัด  ได้ด าเนินการบรรลุตาม26 

เป้าหมายแล้ว  1  ตัวชี้วัด  อยู่ระหว่างด าเนินการ  7  ตัวชี้วัด  ยุทธศาสตร์ที่ 3  มุ่งเน้นบริการวิชาการ 
เป้าหมาย  17  ตัวชี้วัด  ได้ด าเนินการแล้ว 6 ตัวชี้วัด  อยู่ระหว่างด าเนินการ  11  ตัวชี้วัด  ยุทธศาสตร์ที่  28 

4  สืบสานศิลปวัฒนธรรม  เป้าหมาย  7  ตัวชี้วัด  ด าเนินการบรรลุเป้าหมายแล้ว  3  ตัวชี้วัด  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ  4  ตัวชี้วัด  และยุทธศาสตร์ที่  5  คุณธรรมน าพระนคร  เป้าหมาย  24  ตัวชี้วัด ด าเนินการ30 

บรรลุเป้าหมายแล้ว  2  ตัวชี้วัด  อยู่ระหว่างด าเนินการ  22  ตัวชี้วัด  รวมเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยได้
ก าหนดไว้ทั้งสิ้น  77  ตัวชี้วัด  ด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายแล้ว  21  ตัวชี้  อยู่ระหว่างด าเนินการอีก  32 

๕๖  ตัวชี้วัด  ซึ่งขณะนี้สิ้นสุดการบริหารงบประมาณในไตรมาสที่   2  แล้ว  จะมีวิธีการอย่างไรที่จะ
ด าเนินการให้บรรลุตามค่าเป้าหมายไว้อีก  56  ตัวชี้วัด  ขอให้ทุกหน่วยงานช่วยกันพิจารณาและวางแผน 34 

 รองศาสตราจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์  รองอธิการบดี  ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า  ในส่วนของ
ส านักงานสภาที่มีผลการเบิกจ่ายน้อยเป็นล าดับที่   2  นั้นเนื่องจากได้ด าเนินการจัดประชุมสภาสัญจร             36 

เมื่อวันที่  24 – 25 มีนาคม  ที่ผ่านมาท าให้ไม่สามารถด าเนินการส่งเบิกจ่ายได้ทัน  และในส่วนของพุทธ
วิชชาลัย  ได้ท าเรื่องมาขอเลื่อนการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร “พระนครธรรม : จาริกบ าเพ็ญบุญ             38 

ณ  สังเวชนียสถานและวัดไทย ประเทศอินเดีย – เนปาล จึงน่าจะเป็นเหตุผลที่ท าให้ผลการเบิกจ่าย           
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ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  สิ่งส าคัญที่ทุกหน่วยงานต้องด าเนินการคือการเร่งการเบิกจ่ายส าหรับหน่วยงานที่มี
ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร้อยละ 52 ในภาพรวม  โดยจะต้องเร่งด าเนินการ2 

เบิกจ่ายในไตรมาสที่  3  ให้ภาพรวมของมหาวิทยาลัยออกมาตามเป้าหมายเพราะจะส่งผลกระทบต่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษาด้วย  โดยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานของ             4 

สภามหาวิทยาลัยฝ่ายแผน งบประมาณ และการคลังซึ่งมีอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ดร.ถนอม อินทรก าเนิด  
เป็นประธาน  ในวันพุธที่  18  เมษายน  พ.ศ. 2561  เวลา  09.30 น.  ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  6 

จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเป็นผู้ให้ข้อมูล 
 ประธาน  สอบถามเพ่ิมเติมว่า  สามารถปรับปรุงตัวเลขได้หรือไม่ 8 

 รองศาสตราจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์  รองอธิการบดี  ชี้แจงว่า ข้อมูลที่ได้รับนี้เป็นข้อมูล
จากกองนโยบายและแผนซึ่งมีข้อมูลผลการเบิกจ่ายที่ต่ ากว่าข้อมูลของกองคลัง  หากจะต้องรายงานผลใน10 

ไตรมาสที ่3  คงจะต้องขออนุญาตใช้ข้อมูลของกองคลัง 

 นายสมชาย  ทองพันธ์อยู่  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  เลขานุการคณะกรรมการบริหาร12 

มหาวิทยาลัย  ชี้แจงว่า  ข้อมูลที่น ามารายงานนี้เป็นข้อมูลที่กองนโยบายและแผน  ได้จัดเก็บจากการ
รายงานผลการเบิกจ่ายของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  เพ่ือน าเสนอในการประชุมคณะกรรมการ14 

ด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฝ่ายแผน ฯ นั้น  ซึ่งเป็นการรายงานผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
การปรับแก้ผลการเบิกจ่ายคงจะไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายได้  ดังนั้นควรจะต้องน าสภาพ16 

ปัญหาที่เกิดขึ้นไปรายงานว่าเหตุใดการด าเนินการจึงไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เช่น  ส านักงาน
อธิการบดีได้รับอนุมัติงบประมาณ  756 ล้านเศษ  ค่าเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาส 2 คือ  481 ล้านเศษหรือ18 

คิดเป็นร้อยละ 63.66  ซึ่งสามารถด าเนินได้เพียง 215  ล้านเศษหรือร้อยละ  28.57  หากจะแก้ไขคือ
ต้องด าเนินการส่งเรื่องขึ้นไปเบิกจ่ายเพ่ิมเติมเพราะได้ด าเนินการตามระเบียบและจัดท าเป็นสัญญาฯ            20 

ตามระเบียบพัสดุไว้หมดแล้วเหลือเพียงแค่การด าเนินการส่งเบิกจ่ายเท่านั้น 

 นางเพ็ญพิมล  อัศวสืบสกุล  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  ชี้แจงว่า  ข้อมูลที่ทุกหน่วยงาน22 

จะต้องเตรียมเพ่ือชี้แจงคณะกรรมการฯ ในที่ประชุมคือเหตุผลว่าเหตุใดผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย และในส่วนของส านักงานอธิการบดีนั้น  เหตุผลที่การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจาก24 

การด าเนินการเบิกจ่ายงบลงทุน ซึ่งมีงบประมาณแผ่นดินด้วย กองคลังไม่ได้น าส่งให้กองนโยบายและแผน
ด าเนินการตัดยอดเบิกจ่ายแต่น าเบิกในระบบ GFMIS เลยจึงท าให้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายของส านักงาน26 

อธิการบดีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  ให้ด าเนินการโดยน าข้อมูลที่มีการด าเนินการเบิกจ่ายก่อน  31  มีนาคม 
2561  จัดส่งให้กองนโยบายและแผนเพ่ือปรับปรุงข้อมูล  ส่วนรายการเบิกจ่ายที่ด าเนินการหลัง   31  28 

มีนาคม  นั้นจะไม่สามารถน ามาใช้รายงานได้แต่จะใช้รายงานในไตรมาสที่ 3  
 ประธาน  ชี้แจงว่า  ขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมข้อมูลเพ่ือรายงานให้คณะกรรมการด าเนินงานของ30 

สภามหาวิทยาลัยฝ่ายแผน งบประมาณ และการคลัง  ทราบด้วย  เพราะจะมีผลกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาด้วย   32 

มติที่ประชุม   1.  เห็นชอบ  (ร่าง) รายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 2  
        2.  มอบทุกหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  จัดเตรียมข้อมูล34 

เพ่ือรายงานสภาพปัญหาให้คณะกรรมการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฝ่ายแผนงบประมาณ และ           
การคลัง ทราบ  36 

 
 38 
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 5.2  (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    

รองศาสตราจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์  รองอธิการบดี  รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า               2 

(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   เป็นการด าเนินงานที่สืบเนื่องมาจากการ
การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ซึ่งได้มีการจัดการกับความเสี่ยงที่มี4 

อยู่และเหลือเพียง  4  เรื่องที่จะต้องน ามาด าเนินการต่อในปี พ.ศ. 2561  ดังนั้น  เพ่ือให้มหาวิทยาลัย
สามารถด าเนินงานได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี 6 

คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง จึงได้ร่วมกันวิเคราะห์และจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  เป็น  4  ด้าน คือ  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ได้ก าหนดความเสี่ยงไว้  1  เรื่อง  8 

คือเรื่องการก าหนดกลยุทธ์ในการรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่จาก
การจัดการความเสี่ยงในงบประมาณ 2560  ก าหนดระดับความเสี่ยงไว้  โอกาสเท่ากับ  4  ผลกระทบ10 

เท่ากับ 4 ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง      2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงานได้ก าหนดความเสี่ยงไว้  2  เรื่อง  
คือ ๑) ภัยธรรมชาติ/อัคคีภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่จากการจัดการความ12 

เสี่ยงใน งบประมาณ 2560 ก าหนดระดับความเสี่ยงไว้  โอกาสเท่ากับ 3  ผลกระทบเท่ากับ 5  ความเสี่ยง
อยู่ในระดับสูง  ๒) นักศึกษาทะเลาะวิวาท และไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยก่อให้เกิดความเสียหายต่อร่างกาย14 

และทรัพย์สิน ก าหนดระดับความเสี่ยงไว้ โอกาสเท่ากับ 3  ผลกระทบเท่ากับ 4  ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง   
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน  ได้ก าหนดความเสี่ยงเรื่องความโปร่งใสทางการเงินและงบประมาณ  เป็นความ16 

เสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่จากการจัดการความเสี่ยงใน งบประมาณ 2560  ก าหนดระดับความเสี่ยงไว้  โอกาส
เท่ากับ 3  ผลกระทบเท่ากับ 4  ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง   และ  4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ หรือ18 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ได้ก าหนดความเสี่ยงไว้  2  เรื่อง  คือ ๑) การไม่ต่อสัญญาจ้างของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการเนื่องจากการไม่เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการตามระยะเวลาที่ก าหนด  ซึ่งเป็นความ20 

เสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่จากการจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2560  ก าหนดระดับความเสี่ยงไว้ โอกาส
เท่ากับ 3  ผลกระทบเท่ากับ 5 ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง  ๒) นักศึกษาไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ22 

มหาวิทยาลัย  ก าหนดระดับความเสี่ยงไว้  โอกาสเท่ากับ 4  ผลกระทบเท่ากับ 3  ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง  
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 24 

นางเพ็ญพิมล  อัศวสืบสกุล  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  เสนอว่า  ในเรื่องของความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ ได้ก าหนดความเสี่ยงไว้  1  เรื่อง  คือเรื่องการก าหนดกลยุทธ์ในการรับนักศึกษาไม่เป็นไปตาม26 

เป้าหมาย  นั้น เป็นข้อมูลที่ต้องขอจากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ซึ่งจากข้อมูลย้อนหลัง  
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 – 2560  ผลการรับนักศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย  ยกเว้นในบางสาขาวิชา เช่น  28 

สาขาฟิสิกส์ของคณะวิทยาศาสตร์  สาขาดนตรีไทย  สาขานาฏศิลป์และการละคร  เป็นต้น  ดังนั้น              
ความเสี่ยงในเรื่องกลยุทธ์การรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายนั้นจึงไม่อยู่ในระดับรุนแรง  ซ่ึงในส่วนของ30 

กองนโยบายและแผนได้น าเสนอความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 2  เรื่องคือ 1.การก าหนดแผนปฏิบัติราชการที่ไม่
รองรับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  2.การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลา  32 

ซึ่งค่าความเสี่ยงสูงกว่าในเรื่องการรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายมาก  จึงขอให้ที่ประชุมโปรดพิจารณา 

อาจารย์สันติเลิศ  เพ็ชรอาภรณ์  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  รายงานว่า  34 

ขอสนับสนุนข้อมูลตามที่นางเพ็ญพิมล  อัศวสืบสกุล  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนได้น าเสนอไว้  เห็น
ว่าการก าหนดระดับความเสี่ยงในเรื่องกลยุทธ์การรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายมีระดับความเสี่ยงที่สูง36 

เกินไป  เพราะจากข้อมูลการรับนักศึกษาย้อนหลังตั้งแต่ปีการศึกษา  2557 – 2560  มีผลการรับ



 

๑๗ 

 

นักศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้  และในปีการศึกษา  2561  ได้ก าหนดเป้าหมาย
การรับนักศึกษาจ านวนประมาณ  3,700  คน   มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเปิดรับนักศึกษาแล้ว  2 รอบ 2 

ได้จ านวนนักศึกษาประมาณ  1,100  คน และก าลังจะรับนักศึกษาในรอบที่ 3  ซึ่งคาดว่าจ านวนนักศึกษา
ที่รับจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  ซึ่งจะมีเพียงบางสาขาเท่านั้นที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 4 

นายสมชาย  ทองพันธ์อยู่  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย  เสนอท่ีประชุมพิจารณา   ตามท่ีอาจารย์สันติเลิศ  เพ็ชรอาภรณ์  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริม6 

วิชาการและงานทะเบียน  และนางเพ็ญพิมล  อัศวสืบสกุล  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนได้ให้
ข้อสังเกตตามประเด็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  ปัจจัยเสี่ยงเรื่องการก าหนดกลยุทธ์ในการรับนักศึกษาไม่8 

เป็นไปตามเป้าหมาย  ซึ่งเห็นว่าระดับความเสี่ยงที่ก าหนดไว้สูงเกินไป  จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพ่ือให้ได้
ข้อยุติก่อนน าเสนอคณะกรรมการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฝ่ายควบคุมความเสี่ยง  10 

อาจารย์พัฒนพงษ์  จันทร์ควง  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  เสนอว่า  ตามที่มหาวิทยาลัยได้
จัดท ารายการงานบริหารความเสี่ยงเพ่ือน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยนั้น  ให้พิจารณาว่าปัจจัยเสี่ยงที่ได้12 

ก าหนดไว้นั้นมีโอกาสเกิดขึ้นหรือไม่และเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบอย่างไร  และเป็นข้อตกลงว่าเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณจะต้องจัดการกับความเสี่ยงที่ได้ก าหนดไว้ให้ลดลงตามแบบรายงาน  ควรจะต้องพิจารณาว่า14 

ระดับความเสียงที่ต่ ากว่า 10  ไม่ต้องน ามาด าเนินการจัดการความเสี่ยงนั้น  จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาถึง
โอกาสที่น่าจะเกิดขึ้นในเรื่องการก าหนดกลยุทธ์ในการรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  และขอเสนอให้16 

พิจารณาความเสี่ยงด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องประเด็นปัจจัยเสี่ยงเรื่องนักศึกษาไม่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย เนื่องจากเห็นว่าก าหนดโอกาสการเกิดความเสี่ยงไว้   4  และผลกระทบไว้  3  18 

ซึ่งก าหนดโอกาสไว้สูงกว่าผลกระทบที่เกิดขึ้น  ข้อมูลดังกล่าวจะถูกต้องหรือไม่   

รองศาสตราจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์  รองอธิการบดี  ชี้แจงว่า ข้อมูลที่น ามาเสนอปัจจัย20 

เสี่ยงเรื่องนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยนี้  เป็นข้อมูลจากปี   2560  ซึ่งได้ก าหนด
โอกาสการเกิดความเสี่ยงไว้  4  และผลกระทบ 3  แต่หากคณะกรรมการทุกท่านเห็นควรปรับปรุงข้อมูลก็22 

จะขอแก้ไขโอกาสเกิดความเสี่ยง 3  และผลกระทบ  4  ส่วนปัจจัยเสี่ยงเรื่องการก าหนดกลยุทธ์ในการรับ
นักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายนั้นหากเห็นว่าเป็นความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย  ก็จะขอให้พิจารณา24 

ก าหนดปัจจัยเสี่ยงตัวอ่ืนแทน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช  บุญประจักษ์  รองอธิการดี  สอบถามเพ่ิมเติมว่า  ปัจจัยความเสี่ยงในเรื่อง26 

การก าหนดกลยุทธ์ในการรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายนั้น  ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยอาจจะไม่มี
ผลกระทบ  แต่ในส่วนของคณะที่เกี่ยวข้องคือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะเทคโนโลยี28 

อุตสาหกรรมการในบางสาขา  หากมหาวิทยาลัยไม่น าความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวมาบริหารจัดการ  จะมี
มาตรการในการด าเนินการในเรื่องนี้อย่างไร  และจะส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยหรือไม่ 30 

รองศาสตราจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์  รองอธิการบดี  ชี้แจงว่า มหาวิทยาลัยยังเหลือเวลา
ในการเปิดรับนักศึกษาอยู่  หากมหาวิทยาลัยจะปรับลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงในเรื่องการก าหนด          32 

กลยุทธ์ในการรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายจะดีหรือไม่  เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ได้รับจากคณะ 

นางเพ็ญพิมล  อัศวสืบสกุล  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  เสนอเพ่ิมเติมว่า  ตามที่ได้34 

น าเสนอข้อมูลจากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนไปแล้วนั้น  ผลการรับนักศึกษาที่ผ่านมาในปี



 

๑๘ 

 

การศึกษา  2557 – 2560  พบว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนดซึ่งบางปีสูงกว่าเป้าหมายที่
ก าหนด  จึงตอบไม่ได้ว่ามีความเสี่ยง  หากตรวจสอบข้อมูลลงไปที่คณะจะพบว่าเป็นเพียงบางสาขาวิชา2 

เท่านั้น  ถึงแม้มหาวิทยาลัยจะก าหนดกลยุทธ์อย่างไรนักศึกษาก็จะไม่เลือกเรียนในสาขาวิชาที่ยากๆ  เช่น  
วิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์  จึงเห็นว่าการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวจึงเป็นเพียงจุดย่อยไม่สามารถน ามาก าหนด4 

เป็นความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยได้ 

นายสมชาย  ทองพันธ์อยู่  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  กล่าวว่า ตามข้อมูลที่ผู้อ านวยการ6 

กองนโยบายและแผนได้น าเสนอนั้น  เห็นว่าหากก าหนดเป็นความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยก็เป็นความเสี่ยงที่
สามารถรับได้  เห็นควรต้องน าความเสี่ยงในเรื่องอ่ืนมาบริหาร 8 

อาจารย์พัฒนพงษ์  จันทร์ควง  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  สอบถามเพ่ิมเติมว่า  คณะที่ได้
น าเสนอความเสี่ยงในเรื่องการรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายนั้น   หากยังคงยืนยันให้มหาวิทยาลัย10 

ก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว  ก็จะต้องเปลี่ยนเรื่องปัจจัยเสี่ยงเป็นเรื่องการ
ก าหนดกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม่เป็นไปตาม12 

เป้าหมายที่ก าหนด  เพราะในภาพรวมของมหาวิทยาลัยแล้วไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้น  เพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจน  และจะต้องน าเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 14 

ประธาน  กล่าวว่า  หากพิจารณาประเด็นความเสี่ยงในเรื่องการก าหนดกลยุทธ์การรับนักศึกษา        
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายแล้ว  พบว่าเป็นความเสี่ยงที่รับได้หรือไม่มีความเสี่ยงเกิดขึ้น  ก็ควรจะก าหนดปัจจัย16 

ความเสี่ยงในเรื่องอ่ืนที่เห็นว่ามีความเสี่ยงมากกว่ามาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย          
ส่วนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในบางสาขา  เป็นเรื่องท่ีคณะจะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป   18 

รองศาสตราจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์  รองอธิการบดี  ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า  หากที่ประชุม
เห็นชอบก็จะขอตัดเรื่องการก าหนดกลยุทธ์ในการรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายออกโดยมอบให้คณะ20 

ไปด าเนินการในเรื่องความเสี่ยงเนื่องจากคณะจะต้องถูกประเมินความเสี่ยงด้วยเช่นกัน  และขอให้ที่ประชุม
พิจารณาก าหนดปัจจัยเสี่ยงในเรื่องอ่ืนตามข้อมูลที่หน่วยงานได้น าเสนอปัจจัยเสี่ยงด้าน  กลยุทธ์มาดังนี้              22 

1.การบูรณาการการเรียนการสอน ทั้งงานบริการ  วิจัยและศิลปวัฒนธรรม   2.จ านวนนักศึกษาท่ีไม่เป็นไป
ตามแผน   3.การรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผน  4.นโยบายการบริหารไม่ชัดเจน  5.เปลี่ยนแปลงผู้บริหาร24 

บ่อย  6.กลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับประโยชน์  7. ไม่ส่งข้อมูล  8.ระบบงานเสียหายจากการเสื่อมสภาพอุปกรณ์  
9.ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ตขัดข้อง  10.ความเสียหายของระบบคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากโปรแกรมที่26 

ไม่พึงประสงค์และโปรแกรมส่วนตัว  11.ข้อมูลการจราจรทางอินเตอร์เน็ตระบุตัวตน 12.สถานที่รายการ
ครุภัณฑ์ไม่ตรงกับที่เขียนเบิก  13.ไม่มีการตรวจสอบข้อมูลโครงการวิจัยจากแหล่งทุนให้ถูกต้อง  14.การ28 

ก าหนดกลยุทธ์ในการสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม จึงเสนอท่ีประชุมช่วยก าหนดปัจจัยความเสี่ยง 

ประธาน  กล่าวว่า  ตามที่รองศาสตราจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์  รองอธิการบดี  ได้น าเสนอ30 

นั้น  เป็นความเสี่ยงย่อยของแต่ละหน่วยงาน  ดังนั้น  ที่ประชุมจะต้องร่วมกันพิจารณาว่า  ปัจจัยความเสี่ยง
ใดเป็นปัจจัยเสี่ยงในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  32 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วณิฎา  ศิริวรสกุล  เสนอว่า ให้พิจารณาความเสี่ยงในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  
ซึ่งความเสี่ยงหมายถึงความเสี่ยงที่จะก่อให้ความเสียหาย  การรั่วไหลและการสูญเปล่าขององค์กร  ซึ่งแบ่ง34 

ออกเป็นความเสี่ยงในเรื่องของการปฏิบัติงานและความเสี่ยงในด้านการบริหารงานขององค์กร  เมื่อก าหนด



 

๑๙ 

 

กลยุทธ์ซึ่งหมายถึงการขับเคลื่อนคือการท าอย่างไรก็ได้ที่ไม่ท าให้เกิดความเสี่ยง  เช่นการควบคุมคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยรวมถึงเรื่องการก าหนดทิศทาง   ซึ่งจากที่ได้น าเสนอมาเห็นว่าบางเรื่องเป็นปัญหา  บาง2 

เรื่องเป็นภัยคุกคามจากภายนอก  ยังไม่ใช่ความเสี่ยงจึงขอให้ฝ่ายที่ด าเนินการช่วยวิเคราะห์และก าหนด
ปัจจัยความเสี่ยงใหม่ 4 

ประธาน  กล่าวว่า  ขอให้ช่วยกันพิจารณาตามปัจจัยเสี่ยงที่ได้ก าหนดไว้ในแต่ละด้านว่าได้ก าหนด
ปัจจัยเสี่ยง  โอกาสและผลกระทบในแต่ละปัจจัยไว้มีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร  6 

นางเพ็ญพิมล  อัศวสืบสกุล  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  สอบถามเพ่ิมเติมว่า ตามที่ได้มี
การก าหนดโอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงแต่ละตัวมีเกณฑ์อย่างไรบ้าง 8 

รองศาสตราจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์  รองอธิการบดี  ชี้แจงว่า เกณฑ์การก าหนดในเรื่อง
ปัจจัยเสี่ยงอยู่ในเอกสารที่ได้แจกให้คณะกรรมการทุกท่านแล้ว  แต่บางปัจจัยเสี่ยงไม่สามารถชี้แจงถึงเกณฑ์10 

ที่น ามาก าหนดได ้

 ประธาน  กล่าวว่า ควรจะน าความคิดเห็นของคณะกรรมการไปปรับแก้เพ่ือน าเสนอที่ ประชุม12 

คณะกรรมการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฝ่ายควบคุมความเสี่ยง โดยตั้งเป็นคณะท างานขึ้นมาจาก
ตัวแทนรองอธิการบดี  คณบดีและผู้อ านวยการส านักและส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 14 

อาจารย์สันติเลิศ  เพ็ชรอาภรณ์  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้ข้อสังเกต
ในเรื่องความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน  ปัจจัยเสี่ยงเรื่องนักศึกษาทะเลาะวิวาท  และไม่ปฏิบัติตามระเบียบ16 

วินัยก่อให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินและภาพลักษ์ขององค์กร  เห็นควรน าไปรวมกับปัจจัย
เสี่ยงด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยเสี่ยงเรื่องนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ18 

มหาวิทยาลัยได้   ความเสี่ยงด้านการเงิน  เห็นควรก าหนดปัจจัยเสี่ยงเป็นเรื่องความไม่โปร่งใสทางการเงิน
และงบประมาณ  และความเสี่ยงด้านที่ 4  เห็นควรก าหนดความเสี่ยงเป็นเรื่องความเสี่ยงด้านกฎ ข้อบังคับ 20 

ระเบียบหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง  ควรก าหนดชื่อด้านให้เหมาะสมกับปัจจัยเสี่ยง  ส่วนปัจจัยเสี่ยงข้อ  4.1  
เรื่อง  การไม่ต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการเนื่องจาก การไม่เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ22 

ตามระยะเวลาที่ก าหนด  ให้ข้อสังเกตว่า  ควรใช้ค าว่าการไม่ต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการเนื่องจากประกาศการเข้าสู่เข้าต าแหน่งทางวิชาการตามระยะเวลาที่ก าหนดโดยขอให้น าประกาศ24 

ของมหาวิทยาลัยมาใส่เป็นชื่อปัจจัยเสี่ยง  และขอให้พิจารณาถึงเกณฑ์การตัดสินเนื่องจากความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นนั้นจะมีผลกระทบกับหลักสูตรหลายๆ หลักสูตรและเมื่อเกิดขึ้นแล้วมหาวิทยาลัยจะมีวิธีการ26 

หรือแก้ปัญหาอย่างไร 

ประธานกล่าวว่า  ขอให้ฝ่ายด าเนินการ  น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไป28 

ปรับปรุงแก้ไข  และก าหนดปัจจัยเสี่ยงให้มีความเหมาะสมมีข้อมูลหลักฐาน รวมถึงด้านการด าเนินงาน  
ปัจจัยเสี่ยงที่ 2.1 เรื่องภัยธรรมชาติ/อัคคีภัย  ในชีวิตและทรัพย์สินและที่ดิน เพราะมหาวิทยาลัยประสบ30 

ปัญหาด้านที่ดินด้วย  ดังนั้น  จึงต้องใช้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงมาประกอบเพื่อการพิจารณา 
 32 

มติที่ประชุม   1.  มอบส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาปรับแก้ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 34 

      2.  แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการก าหนดปัจจัยความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย   



 

๒๐ 

 

อาจารย์พัฒนพงษ์  จันทร์ควง  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  อาจารย์สันติเลิศ  เพ็ชรอาภรณ์  ผู้อ านวยการ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  นางเพ็ญพิมล  อัศวสืบสกุล  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  2 

 
 5.3  การเสนอชื่อผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.อ 4 

   

นายสมชาย  ทองพันธ์อยู่  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  เลขานุการคณะกรรมการบริหาร6 

มหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  แจ้งขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อผู้แทน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ๑  คนเพ่ือคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.อ  ตามแบบแสดงความ8 

ยินยอมให้เสนอชื่อ  และแบบประวัติผู้ถูกเสนอชื่อ     

มติที่ประชุม  ไม่เสนอชื่อผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย 10 

 
  5.4  ขอความอนุเคราะห์ที่นั่งการศึกษาเป็นกรณีพิเศษพร้อมสนับสนุนค่าเล่าเรียน   โดยการ12 

ยกเว้นค่าเล่าเรียนตามโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 
2561 (กลุ่มที ่1 ส าหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) 14 

   

นายสมชาย  ทองพันธ์อยู่  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  เลขานุการคณะกรรมการบริหาร16 

มหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  ส านักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
แจ้งขอความร่วมมือเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ  5 จังหวัดชายแดน18 

ภาคใต้โดยพิจารณาให้การอนุเคราะห์ที่นั่งเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีเป็นกรณีพิเศษพร้อมสนับสนุนค่าเล่า
เรียน   โดยการยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรโดยเน้นหลักสูตรที่มีความเป็นไปได้ว่าหากส าเร็จการศึกษาแล้ว20 

จะมีงานรองรับ  หรือหลักสูตรที่สัมพันธ์กับนโยบายสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน เช่น  สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์  สาขาวิชาโลจิสติกส์ และสาขาวิชาการท่องเที่ยว  เป็นต้น จ านวน  5 – 10  ที่นั่งหรือตามความ22 

เหมาะสมและสนับสนุนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามที่เห็นสมควร 
 24 

 ประธาน  กล่าวว่า  เนื่องจากเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยอยู่แล้วหากพบว่ามีผู้มาสมัครให้
ด าเนินการเอ้ือประโยชน์ให้ตามที่ได้ขอความร่วมมือและรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบด้วย 26 

มติที่ประชุม  มอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบการรับนักศึกษาตามโครงการฯ หาก
พบมีนักศึกษาสมัครในโครงการ ให้สนับสนุนตามตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและตามที่ส านักงาน28 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาขอความร่วมมือ 
 30 

 5.5  แนวทางการด าเนินการส าหรับทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน (วช.) ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 32 

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์  จักรกรณ์   ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  เสนอแนวทางการ34 

ด าเนินการส าหรับทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน (วช.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ซึ่งได้การปรับเปลี่ยนการ
ท างานจากทุกปีท่ีผ่านมาและได้หารือในคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยแล้ว  จากข้อมูลการขอรับทุนวิจัย36 

ในปี 2562  ที่ผ่านมาพบว่าตามที่มหาวิทยาลัยได้เสนอขอโครงการวิจัยใน 8  แผนวิจัยจ านวน  60  
โครงการซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยเพียง  4  แผน  24  โครงการงบประมาณ  26,096,018  บาท  38 

ซึ่งเห็นว่าเกิดความสูญเปล่า  เนื่องจากการด าเนินของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับทุนวิจัยในปีงบประมาณ 2562   
ในการก าหนดเป้าหมายและแผนมาล่าช้า  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยไป40 



 

๒๑ 

 

ก่อนหน้าแล้วจึงได้ด าเนินการโดยประชุมนักวิจัย  และก าหนดแผนโดยจัดกลุ่มจากข้อเสนอดครงการวิจัยที่
ส่งมา  ท าให้โครงการวิจัยภายใต้แผนมิได้เป็นไปในทิศทางและสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนทั้งหมด   จึง2 

เห็นควรมีการปรับแผนโดยก าหนดให้มีการจัดท าแผนบูรณาการก่อนเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  โดย
ก าหนดเป้าหมายของแผนบูรณาการ  และก าหนดแผนงานวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ4 

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  เพื่อให้นักวิจัยได้เลือกว่าจะเตรียมข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของแผนงานวิจัย  โดยให้นักวิจัยมีการสมัครเข้ารับทุนวิจัย  หากคณะกรรมการบริหาร6 

มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบตามแนวทางการด าเนินการฯ ก็จะได้จัดท าเป็นประกาศต่อไป  
 8 

 ประธาน  ให้ข้อสังเกตเพ่ือประกอบการพิจารณาว่า  โครงการที่น าเสนอใช้ค าว่าของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร  ผู้ที่จะเสนอเป็นรายบุคคลอาจจะมีความยุ่งยากจึงเห็นควรน าเสนอเป็นทีม  โดยให้แต่ละ10 

คณะน าเสนอโครงการให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของหน่วยงานตัวเอง  โดยก าหนดลงไปในแต่ละสาขาเพ่ือ
น าเสนอขอทุนวิจัยและให้คณะเป็นผู้ก ากับดูแลการด าเนินงานวิจัยด้วย  หากสามารถท าได้ก็จะเป็นจุดเด่น12 

ของแต่ละคณะ  ซึ่งสามารถบูรณาการการท างานร่วมกันกับคณะอ่ืนหรือ อาจารย์ในสาขาอ่ืนได้เช่นกัน 
 รองศาสตราจารย์จิตราภา  กุณฑลบุตร  รองอธิการบดี  ให้ข้อเสนอแนะว่า  มหาวิทยาลัยมีแผน14 

บูรณาการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดไว้ตามแผนยุทศาสตร์ชาติของสภาวิจัยและยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยและหากสามารถแบ่งตามพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้แล้วโดยพิจารณาตามเป้าหมายที่16 

ก าหนดไว้ทั้ง 4 ด้านเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
 ประธาน  กล่าวว่า ตามท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาได้น าเสนอแนวทางการด าเนินงาน ส าหรับทุนวิจัย18 

แล้ว  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ก าหนดพ้ืนที่รับผิดชอบให้แต่ละคณะตามที่ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
(ทปอ.) ได้ก าหนดไว้   โดยขอให้แต่ละคณะพิจารณาโครงการที่จะน าเสนอให้สอดรับกับแนวทางและพ้ืนที่20 

รับผิดชอบจากนั้นจึงน าน ามาบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานอื่นด้วย    
มติทีป่ระชุม  เห็นชอบแนวทางการด าเนินการ  ส าหรับทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน วช. 2563 22 

 
 5.๖  การอบรมคุณธรรม  จริยธรรมของนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561  24 

   

นางจ าปี  บุดดา  ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา  ส านักงานอธิการบดี  เสนอว่า  ตามที่กอง26 

พัฒนานักศึกษาร่วมกับส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้ด าเนินการจัดรอบรมคุณธรรม  จริยธรรมของนักศึกษา
ใหม่เป็นประจ าทุกปีการศึกษา  ซึ่งก าหนดจัด  ณ  วัดชีป่าสิตาราม  อ าเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี  ส่วนในปี28 

การศึกษา 2561  นี้  ได้รับแจ้งจากหน่วยทหารที่เคยรับจัดอบรมว่าในปีนี้ไม่สะดวกที่จะด าเนินการจัดอบรมให้ 
จึงขอให้ที่ประชุมโปรดพิจารณาการด าเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวด้วย 30 

ประธาน  สอบถามเพ่ิมเติมว่า  มีผลการประเมินหรือมีข้อเสนอแนะจากนักศึกษาหรือไม่ 
นางจ าปี  บุดดา  ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา  รายงานว่า  ผลการประเมินด้านการจัดกิจกรรมอยู่32 

ในระดับดี  แต่ให้ข้อเสนอในเรื่องของที่พักว่าคับแคบและร้อน  ในปีการศึกษา 2561  นี้กองพัฒนานักศึกษา
ได้รับอนุมัติงบประมาณมาน้อยกว่าปีที่ผ่านมา  ท าให้งบประมาณที่ใช้ในกิจกรรมนี้มีข้อจ ากัดหลายประการ  34 

หากมีความเป็นต้องจัดกิจกรรมที่วัดชีป่าสิตารามเหมือนเช่นทุกปีจะต้องขออนุมัติงบประมาณเพ่ือใช้ในการจัด
กิจกรรมเพ่ิมเติม  36 

นางเพ็ญพิมล  อัศวสืบสกุล  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  ชี้แจงว่า  การตั้งงบประมาณ เป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมดังกล่าวปกติจะตั้งงบประมาณจากค่าใช้จ่ายแรกเข้าของนักศึกษา  วิธีการตั้ง38 

งบประมาณคือการตั้งไว้เต็มจ านวนตามแผนการรับนักศึกษาและไม่สามารถตัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ออกได้ 



 

๒๒ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช  บุญประจักษ์  รองอธิการบดี  ชี้แจงว่า  ในส่วนงบประมาณของค่าใช้จ่ายใน
การท าประกันอุบัติ เหตุ  การปฐมนิเทศและการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม  จริยธรรมของนักศึกษาที่2 

มหาวิทยาลัยได้ตั้งงบประมาณจากค่าใช้จ่ายแรกเข้าของนักศึกษานั้น  เหตุผลที่ฝ่ายบริหารและกองนโยบายและ
แผนได้ตัดงบประมาณบางส่วนลงเนื่องจากได้รับข้อมูลจากหน่วยงานที่รับกิจกรรมว่าไม่สามารถด าเนินการจัด4 

กิจกรรมได้เช่นเคย  มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรให้มีการปรับแผนการด าเนินกิจกรรมและเห็นว่าหากไม่ต้องเดินทาง
ไปจัดกิจกรรมถึงจังหวัดลพบุรีมหาวิทยาลัยจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ในหลายส่วน  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการ6 

เดินทาง  ส่วนค่าใช้จ่ายอ่ืนไม่ได้ตัดงบประมาณลง  หน่วยงานที่รับผิดชอบได้มีการประชุมหรือวางแผนการจัด
กิจกรรมไว้อย่างไรบ้าง  หรือควรจะหารือกับรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาของทุกคณะก่อนหรือไม่ถึงแนว8 

ทางการด าเนินกิจกรรม 
นางเพ็ญพิมล  อัศวสืบสกุล  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  เสนอว่า  ตามที่ได้มีการลงไปประเมิน10 

การจัดกิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา  ที่วัดชีป่าสิตามราม  จังหวัดลพบุรี  ในปีที่ผ่านมานั้น  
พบปัญหาในเรื่องที่พักและอากาศที่ร้อน  แต่กิจกรรมที่จัดให้นักศึกษานั้นเป็นกิจกรรมด้านการฝึกจิต  การที่มี12 

พระและวิทยากรที่มีจิตวิทยา  ท าให้นักศึกษาได้มีพัฒนาจิตและการได้บ าเพ็ญประโยชน์  การฝึกความอดทน
และการให้นักศึกษาได้ช่วยเหลือกัน  เห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา  และได้มีการหารือ14 

ระหว่างในฝ่ายบริหารและฝ่ายกิจการนักศึกษามาบ้างแล้วว่าควรจะใช้วัดหรือสถานที่จัดกิจกรรมที่ไม่ห่างจาก
มหาวิทยาลัยมากนัก  รวมถึงให้รองรับกับจ านวนนักศึกษาในแต่ละรุ่นประมาณรุ่นละ 350 – 400 คน ซึ่ง16 

ข้อจ ากัดของการจัดกรรมส าหรับนักศึกษาแต่ละรุ่นคือที่พัก ห้องน้ า  ห้องอาบน้ า  และการท าอาหารส าหรับ
นักศึกษาในแต่ละรุ่น  และเห็นว่าการจัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัยจะมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดเนื่องจาก18 

มหาวิทยาลัยมีหอประชุมภัทรมหาราช  ซึ่งเดิมเคยคิดกันว่าจะใช้อาคารพุทธวิชชาลัย  แต่มีข้อจ ากัดในเรื่องของ
ห้องน้ าและห้องอาบน้ า   จึงเห็นควรให้กองพัฒนานักศึกษาหารือกับฝ่ายกิจการนักศึกษาทุกคณะเพ่ือปรับ20 

รูปแบบการจัดกิจกรรมให้รองรับกับสถานที่ของมหาวิทยาลัย 
ประธาน  กล่าวว่า  รูปแบบของการจัดกิจกรรมการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับนักศึกษานั้น  22 

หากใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมก็สามารถท าได้  เช่น  การปฏิบัติธรรม  ณ  อาคารพุทธวิชชาลัย  การ
ใช้หอประชุมภัทรมหาราชในการจัดปฐมนิเทศ  หรือแม้กระทั่งการฟังธรรมะก็สามารถของความร่วมมือจากวัด24 

พระศรีมหาธาตุ ได้เช่นกัน  โดยไม่ต้องให้นักศึกษาพักค้างคืน   วัตถุประสงค์หลักคือต้องการให้นักศึกษาเกิด
ความประทับใจและรักมหาวิทยาลัย  โดยขอให้กองพัฒนานักศึกษาไปหารือกับรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา26 

ของทุกคณะปรับรูปแบบของกิจกรรมให้มีความเหมาะสม  โดยให้ทุกคณะมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
มติที่ประชุม  มอบกองพัฒนานักศึกษาหารือร่วมกับส านักศิลปะและวัฒนธรรมและรองคณบดีฝ่ายกิจการ28 

นักศึกษาทุกคณะ  ประชุมและปรับกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับงบประมาณ  และสถานที่ของ
มหาวิทยาลัยโดยน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 30 

 
 5.7  ข้อสังเกตเรื่องร้องเรียนเพื่อพิจารณาด าเนินการ  32 

 นายสมชาย  ทองพันธ์อยู่  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  กรรมการและเลขานุการรายงานว่า  
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  แจ้งเรื่องข้อสังเกตเรื่องร้องเรียนเพ่ือพิจารณาด าเนินการ  ตามที่34 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ  กรณีสถาบันอุดมศึกษา
จัดหลักสูตรการเรียนภาษาต่างประเทศ  ซึ่งไม่มีหน่วยกิตตามหลักสูตรการศึกษาและมีกิจกรรมอันอาจเป็น36 

การละเมิดสิทธิของนักศึกษา  โดยให้นักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลามเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาพุทธ           
เพ่ือเป็นการป้องกันเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันที่อาจเกิดขึ้นจึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาระมัดระวังการจัด38 

กิจกรรม 



 

๒๓ 

 

ประธาน  กล่าวว่า  ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยยังไม่เคยเกิดปัญหานี้ขึ้น  ซึ่งกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยได้จัดให้
นักศึกษานั้น  เป็นกจิกรรมที่ต้องการให้นักศึกษาได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน  และการเรียนรู้ระหว่างศาสนา   2 

นางจ าปี  บุดดา  ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา  เสนอว่า  ในการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมของนักศึกษา  จะมีนักศึกษาที่เป็นอิสลามด้วย  และขอเสนอให้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม  จริยธรรม4 

ของนักศึกษาศาสนาอิสลาม  ณ  ค่ายวันวาน  เขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร 
 6 

มติที่ประชุม  มอบกองพัฒนานักศึกษา  พิจารณาและจัดกิจกรรมนักศึกษาให้มีความเหมาะสมต่อไป 
 8 

 5.8  ข้อร้องเรียนและข้อเรียกร้องจากนักศึกษา  
 นายสมชาย  ทองพันธ์อยู่  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี   กรรมการและเลขานุการ  แจ้งว่า  10 

องค์การบริหารนักศึกษาภาค กศ.พบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ขอเสนอข้อร้องเรียนและข้อเรียกร้อง
จากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จ านวน 5 ข้อ คือ 1.เรื่องร้านอาหารภายในมหาวิทยาลัย  12 

นักศึกษาต้องการให้เป็นร้านอาหารสวัสดิการอย่างแท้จริง  เนื่องจากปัจจุบันร้านอาหารภายในมหาวิทยาลัยบาง
ร้านยังมีราคาสูงอยู่  2.เรื่องอุปกรณ์การสอนต่าง ๆ ในห้องเรียนไม่มีความพร้อมและช ารุดจนไม่สามารถใช้งาน14 

ได้  ท าให้การเรียนการสอนมีปัญหา  เช่น ไมโครโฟน  โปรเจคเตอร์  ปลั๊กไฟตามจุดต่าง ๆ 3.เรื่องการใช้ลิฟต์
โดยสารโดยเฉพาะอาคารเฉลิมพระเกียรติ 15 ชั้น  คณะวิทยาการจัดการและอาคาร 20 ซึ่งพบปัญหาทั้งลิฟต์16 

เก่าและลิฟต์ใหม่  4. การติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดต่าง ๆ ที่มีความล่อแหลมทั้งภายในตัวอาคารและนอก
อาคาร  ซึ่งเกิดเหตุของหายและเกิดการทะเลาะวิวาท  5. การท าหลังคาเดินทางเท้าตั้งแต่หน้าประตูทางเข้า18 

มหาวิทยาลัยจนถึงหอประชุมภัทรมหาราช   
ประธาน  กล่าวว่า  จากปัญหาข้อร้องเรียนทั้งหมดของนักศึกษา  เห็นว่าจะต้องมอบให้หน่วยงานที่20 

เกี่ยวข้องเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหา    เรื่องการจัดสวัสดิการร้านอาหารของมหาวิทยาลัยส าหรับเรื่องนี้ได้
มอบให้กลุ่มงานการตลาดและธุรกิจรายได้ไปด าเนินการจัดหาข้อมูลเพ่ือน ามาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ22 

บริหารมหาวิทยาลัย  โดยปรับเปลี่ยนนโยบายของมหาวิทยาลัยจากเดิมให้ด าเนินการร้านอาหารเพ่ือเป็นการหา
รายได้ของมหาวิทยาลัย  เป็นการจัดสวัสดิการให้บุคลากรและนักศึกษาซึ่งได้จัดเป็นวาระเพ่ือพิจารณาไว้แล้ว  24 

เรื่องอุปกรณ์การสอนต่าง ๆ ในห้องเรียนไม่มีความพร้อมและช ารุดจนไม่สามารถใช้งานได้ ส าหรับปัญหาเรื่องนี้
เห็นควรมอบให้คณะช่วยตรวจสอบห้องเรียนและตรวจสอบอุปกรณ์ที่ช ารุดเพ่ือรายงานปัญหาให้กองอาคาร26 

สถานที่และสิ่งแวดล้อมทราบปัญหาและด าเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เรียบร้อยต่อไป 
นางเพ็ญพิมล  อัศวสืบสกุล  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  รายงานเพ่ิมเติมว่า  จากการลงรับฟัง28 

ความเห็นของคณะเมื่อประมาณช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา  พบปัญหาของการใช้อาคารบางส่วนจึงได้หารือ
กับผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมแล้ว  โดยกองนโยบายและแผนจะขอประสานกับส านักวิทย30 

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเจ้าหน้าที่โสตฯ ประจ าห้องเรียน   ในส่วนของการจัดห้องเรียนนั้น  กอง
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมจะประสานกับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดยกองอาคารฯ  จะดูแล32 

เรื่องขนาดของห้องเรียนและความจุของห้องเรียน  จากปัญหาพบว่าเก้าอ้ีบางส่วนช ารุดและไม่ครบตามจ านวน
ของห้องเรียน  ดังนั้นทั้ง 4 หน่วยงานประกอบด้วย กองนโยบายและแผน  กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  34 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จะประสานการท างาน
ร่วมกันเพ่ือด าเนินการส ารวจและแก้ปัญหาในเรื่องของห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนเพ่ือให้ทันก่อน36 

เปิดภาคการศึกษา 2561  ในเดือนมิถุนายนนี้   ในส่วนของปัญหาเรื่องการใช้ลิฟต์โดยสารที่อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ (อาคาร 15)  ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าลิฟต์ตัวใหม่ทั้ง  2  ตัวใช้งานได้ปกติ  ส่วนลิฟต์ตัวเก่าทั้ง  2 ตัวได้38 

ด าเนินการจัดหาตามระเบียบฯ โดยใช้งบประมาณแผ่นดินในการติดตั้งลิฟต์ทั้ง 2 ตัว 



 

๒๔ 

 

อาจารย์พัฒนพงษ์  จันทร์ควง  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   เสนอว่า  ควรใช้จอสมาร์ททีวีแทนการ
ใช้โปรเจคเตอร์  เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีใหม่และพบปัญหาเรื่องการใช้งานโปรเจคเตอร์หากใช้งานไม่ถูกวิธีก็ท า2 

ให้โปรเจคเตอร์พังได้ง่าย   
ประธาน  กล่าวว่า  ขอให้ตรวจสอบการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณประเภทครุภัณฑ์ในปีงบประมาณ  4 

พ.ศ. 2562 ว่าสามารถด าเนินการขอครุภัณฑ์ประเภทจอสมาร์ทีวีตามที่คณบดีคณะวิทยาการจัดการเสนอมาได้
หรือไม่  หากไม่สามารถด าเนินการของบประมาณแผ่นดินได้ทัน  ให้ด าเนินการขอตั้งจากเงินรายได้ของ6 

มหาวิทยาลัย  เพ่ือให้มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยและเอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของอาจารย์
และนักศึกษามากขึ้น 8 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล  ป้อมสถิตย์  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
แจ้งว่า  ปัญหาเรื่องอุปกรณ์การสอนต่าง ๆ ในห้องเรียนไม่มีความพร้อม  ส านักวิทยบริการฯ เป็นผู้ดูแลอุปกรณ์10 

ประเภทโปรเจคเตอร์  ไมโครโฟน  ของห้องเรียน  ห้องประชุมที่เป็นอาคารส่วนกลาง  เช่น  อาคารปิยะมหาราช 
(อาคาร 20) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ดูแลทั้งหมด  5 คน  และในส่วนของคณะจะมีเจ้าหน้าที่ของคณะเป็นผู้ดูแล  ส าหรับ12 

โปรเจคเตอร์ที่ได้ด าเนินการจัดซื้อจ านวน  50  เครื่องนั้น  ส านักวิทยบริการฯ เป็นผู้ดูแลโดยได้ด าเนินการแจก
ไปตามคณะที่ได้มีการแจ้งความประสงค์ของใช้มาด้วย  การใช้สมาร์ททีวีตามที่เสนอควรจะต้องพิจารณาในเรื่อง14 

ของขนาดจอสมาร์ทีวี   
ประธาน  แจ้งว่า  โปรเจคเตอร์ที่ได้ด าเนินการจัดซื้อไว้แล้วนั้นให้กระจายไปตามคณะเพ่ือใช้งานด้าน16 

การเรียนการสอน จึงขอให้ทั้ง  4  หน่วยงานประกอบด้วย กองนโยบายและแผน  กองอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ประสานกับ18 

คณะเพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องอุปกรณ์การสอนต่าง ๆ ในห้องเรียน    
ปัญหาที ่4  เรื่องการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดต่าง ๆ ที่มีความล่อแหลมทั้งภายในตัวอาคาร 20 

และนอกอาคาร  ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมไปส ารวจและด าเนินการ  หาก
มีครุภัณฑ์ที่ได้จัดหาไว้แล้วก็ให้ด าเนินการติดตั้งให้เรียบร้อย  ปัญหาข้อที่  5 เรื่องการท าหลังคาเดินทางเท้า22 

ตั้งแต่หน้าประตูทางเข้ามหาวิทยาลัย  หากกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมมีรูปแบบที่ได้จัดท าไว้แล้ว  เห็น
ควรให้ด าเนินการติดตั้งโดยด่วน 24 

นายสมประสงค์  โชคลาภ  ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  รายงานว่า  จากข้อมูลที่
จัดท าไว้  ผู้รับจ้างเคยได้ประเมินราคาการจัดท าหลังคาทางเดินเท้าไว้แล้วราคาเมตรละ 3,000 – 4,000  บาท  26 

แล้วแต่รูปแบบของโครงสร้างหลังคา  และวางแผนไว้ส่วนแรกคือจากอาคาร  4  ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ
ก่อสร้างไปที่อาคาร  1   โดยรอความชัดเจนเรื่องการก าหนดแนวเวนคืนเพ่ือการก่อสร้างรถไฟฟ้าสีชมพู  ส่งจะ28 

ส่งผลกระทบเรื่องการสร้างก าแพง  การขยับองค์พระพิฆเนศ  หากได้ข้อสรุปชัดเจนก็จะด าเนินการได้ทันที 
ประธาน  กล่าวว่า  ขอให้กองอาคารสถานที่ฯ ไปด าเนินการออกแบบการท าหลังคาทางเดินเท้าเพ่ิมเติม30 

ให้ครอบคลุมพ้ืนที่เพ่ืออ านวยความสะดวกให้นักศึกษา  คณาจารย์  บุคลากรและผู้มาติดต่อราชการ โดยก าหนด
ตั้งแต่บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยจนถึงหอประชุมภัทรมหาราช  รวมถึงการปรับปรุงพ้ืนที่เพ่ือจัดท าเป็นที่จอด32 

รถ 
นางเพ็ญพิมล  อัศวสืบสกุล  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  รายงานเพิ่มเติมว่า  มหาวิทยาลัย34 

ได้รับอนุมัติงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เพ่ือสร้างหลังคาทางเดินเท้าจ านวน 2 ล้านเศษ  แต่ไม่
ทราบเหตุใดจึงยังไม่ด าเนินการก่อสร้าง จึงถูกพับงบไปและจะไม่สามารถด าเนินการของบประมาณจาก36 

งบประมาณแผ่นดินได้อีก 
นายสมชาย  ทองพันธ์อยู่  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  เลขานุการคณะกรรมการบริหาร38 

มหาวิทยาลัย  รายงานว่า  ตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณเพ่ือสร้างหลังคาทางเดินเท้าเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 



 

๒๕ 

 

2560  นั้น  สาเหตุที่ไม่สามารถด าเนินการจัดจ้างได้ตามระเบียบฯ  เนื่องจากการออกแบบไม่ได้มีการออกแบบ
และรับรองโดยสถาปนิก  และไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้ทันเนื่องจากต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จสิ้นภายใน2 

ไตรมาสที ่ 1  ของปีงบประมาณ 
ประธาน  กล่าวว่า  ขอให้กองอาคารสถานที่ฯ  ด าเนินการจัดท ารูปแบบของหลังคาโครงสร้างทางเดิน4 

เท้าให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต  โสไกร  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  6 

ในเรื่องของการจัดท าหลังคาโครงสร้างทางเดินเท้าได้เคยมีการหารือกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร  การ
เดินทางของนักศึกษาจะมี  2 ฝั่งคือผั่งหอพระ  และฝั่งที่ติดกับอาคาร 3 หากจะท าให้ต่อเนื่องคือต้องท าทั้ง  2 8 

ฝั่ง  แต่ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ค่อยมีนักศึกษาเดินฝั่งหอพระจึงได้ออกแบบเพียงฝั่งอาคาร  3  และ
โดยปกติรูปแบบของหลังคาทางเดินเท้าจะต้องลักษณะเดียวกันและรูปแบบเดียวกันทั้งหมดและมีความ10 

ต่อเนื่องกัน  เนื่องจากโครงสร้างหลังคาทางเดินเท้าจะต้องท าผ่านตัวอาคาร  ต้นไม้  ซึ่งอาจจะท าให้รูปแบบ
ผิดปกติไปจึงเป็นอีกสาเหตุที่ท าให้ยังไม่สามารถด าเนินการจัดท าหลังคาทางเดินเท้าได้ด้วย  12 

   

มติที่ประชุม  มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของนักศึกษา  ดังนี้ 14 

1. มอบกลุ่มงานการตลาดและธุรกิจรายได้ด าเนินการเสนอข้อมูลการจัดสวัสดิการร้านค้า
ส าหรับบุคลากรและนักศึกษา 16 

2. มอบกองนโยบายและแผน  กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนและส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประสานกับคณะเพ่ือส ารวจห้องเรียนและอุปกรณ์18 

การเรียนการสอนในห้องเรียน  แก้ปัญหาในเรื่องของห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนเพ่ือให้ทันก่อนเปิด
ภาคการศึกษา 2561 20 

3. มอบกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  ติดตามการติดตั้งลิฟต์ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
4. มอบกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบอุปกรณ์พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดตาม22 

จุดต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
5. มอบกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  ด าเนินการออกแบบการติดตั้งหลังคาทางเดินเท้า24 

ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษา 2561 
 26 

 5.9  การบริหารจัดการศูนย์อาคาร 3 ให้เป็นศูนย์อาหารเพื่อสวัสดิการ  
  อาจารย์วีระศักดิ์  บรรณาธรรม  รองอธิการบดี  รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า  ตามที่มหาวิทยาลัย28 

ได้รับข้อร้องเรียนจากคณาจารย์  นักศึกษาและบุคลากรว่าขณะนี้ซื้ออาหารในราคาที่แพงขึ้น  จนได้รับเป็น
นโยบายจากอธิการบดีให้ด าเนินการจัดการศูนย์อาคาร 3 ให้เป็นศูนย์อาหารเพ่ือสวัสดิการ  ซึ่งพบว่ามี30 

บุคคลที่เกี่ยวข้องคือนักศึกษา  อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย  ซึ่งบุคคลทั้ง 3 กลุ่มคือบุคคลที่ควร
จะได้ซื้ออาหารราคาถูกมีคุณภาพและเป็นสวัสดิการที่แท้จริง  ซึ่งมหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องมีรายได้เพ่ือ32 

น ามาใช้ในการบริหารจัดการศูนย์อาหารด้วย   รวมถึงผู้ประกอบการคือพ่อค้า  แม่ค้าในศูนย์อาหารก็ต้องได้
ก าไรจากการจ าหน่ายอาหารด้วยเช่นกัน  จากการตรวจสอบข้อมูลการด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่ามีค่าใช้จ่าย34 

สูงกว่ารายได้เนื่องจากค่าจ้างบุคคลในการด าเนินการ  รวมถึงการใช้บัตรสมาร์ทการ์ดบริษัทก็จะมีการหัก
รายได้  ไว้ร้อยละ 1  และมหาวิทยาลัยจะมีรายได้ร้อยละ 14   จึงคิดว่าหากมหาวิทยาลัยจะด าเนินการจัด36 

ร้านค้าเพ่ือเป็นสวัสดิการของมหาวิทยาลัย  ควรจะด าเนินการเช่นที่ผ่านมาคือให้ร้านค้ารับเป็นเงินสด  เพื่อ
ลดต้นทุนการจ้างผู้จัดการ  และเจ้าหน้าที่ในการจ าหน่ายบัตรหรือคูปอง  มหาวิทยาลัยจะมีก าไรเพียง38 

เล็กน้อย  และผู้ประกอบการก็จะมีก าไรเช่นเดียวกัน  แต่องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องต่อไปมหาวิทยาลัยจะต้อง
พิจารณาถึงเรื่องสุขอนามัย และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องด้วย 40 



 

๒๖ 

 

 นางสาวจตุพร  โพธิ์สุข  นักวิชาการศึกษาสังกัดกลุ่มงานการตลาดและธุรกิจรายได้  รายงานให้ที่
ประชุมทราบรายละเอียดในการวิเคราะห์เรื่องการบริหารจัดการศูนย์อาคาร 3 ให้เป็นศูนย์อาหารเพ่ือ2 

สวัสดิการ  จากข้อมูลมีร้านค้าที่จ าหน่ายอาหารอยู่ในศูนย์อาหาร 3 จ านวน  16 ร้านค้า  จ าหน่ายอาหาร
หลักจ านวน 8 ร้านค้า จ าหน่ายเครื่องดื่มจ านวน  3 ร้านและอาหารว่างจ านวน  1  ร้านค้า มีร้านว่าง  4  4 

ร้านค้า  จากการวิเคราะห์ได้น าข้อมูลของร้านจ าหน่ายอาหารหลักจ านวน  8  ร้านมาใช้เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษา  อาจารย์และบุคลากร 6 

และเพ่ิมปริมาณการจ าหน่ายอาหารให้ผู้ประกอบการ   การประเมินผลจัดท าเป็น 2 แบบคือจากการแจก
แบบสอบถามให้นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากรและบุคคลทั่วไปที่ใช้บริการ  และแบบประเมินผลส าหรับ8 

ผู้ประกอบการ  ส่วนการประเมินอีกข้อหนึ่งคือจากการสังเกตโดยการนับจ านวนของผู้เข้าใช้บริการ  
ปัจจุบันศูนย์อาหาร 3 ใช้วิธีการเก็บเงินจากผู้ประกอบการแบบ GP คือการหักยอดขายร้อยละ 15 (ส าหรับ10 

อาหารหลัก)  ซึ่งหมายถึงจากการจ าหน่ายอาหาร  100  บาท  ผู้ประกอบการจะได้รับเงิน  85  บาท  
มหาวิทยาลัยจะได้รับ  15 บาทและหักเป็นค่าใช้จ่ายให้บริษัทที่ด าเนินการเรื่องบัตร 1 บาท  จากการสรุป12 

รายรับรายจ่ายและเงินคงเหลือของมหาวิทยาลัยที่ได้รับจากผู้ประกอบการ  มหาวิทยาลัยมีรายรับต่อปี
จ านวน  1,417,263.45  บาท  มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน  14 

ค่าบริการและค่าใช้จ่ายๆ อ่ืนที่เกี่ยวข้องจ านวน  1,851,361.75  บาท  ซึ่งพบว่ามีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้  
 จากข้อมูลเบื้องต้น  ได้วิเคราะห์โดยการปรับราคาการจ าหน่ายอาหารหลักในราคาเริ่มต้นจานละ  16 

25  บาท  โดยมีการเก็บค่าธรรมเนียมรายปี  15,000 บาท  ค่าเช่ารายเดือนๆ ละ  1,500  บาทและ
ค่าใช้จ่ายส่วนกลางเดือนละ  150 บาท  ส่วนค่าล้างภาชนะวันละ  300 บาทจะเก็บจากร้านอาหารหลัก18 

เท่านั้น  โดยมีข้อสังเกตว่าผู้ประกอบการที่จ าหน่ายอาหารว่าง  ควรคิดค่าธรรมเนียมรายปี  ค่าเช่ารายเดือน
และค่าใช้จ่ายส่วนกลาง  เท่ากับผู้ประกอยการจ าหน่ายอาหารหลักหรือไม่  เพราะปริมาณการจ าหน่ายและ20 

รายได้ที่ได้รับจะน้อยกว่าผู้ประกอบการที่จ าหน่ายอาหารหลัก  จากนั้นจึงน าข้อมูลจากการวิเคราะห์ การ
ก าหนดราคาอาหารที่จานละ  25  บาทมาจัดท าเป็นประมาณการรายรับ – รายจ่ายของมหาวิทยาลัย  22 

พบว่ามหาวิทยาลัยจะมีรายรับจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรายปี  ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายส่วนกลางปีละ   
1,328,400  บาท  มีค่าใช้จ่ายต่อปี  1,045,280.44  บาท  ซึ่งพบว่ามหาวิทยาลัยจะมีรายรับสูงกว่า24 

รายจ่าย  283,119.56  บาทต่อปี  จากการเปรียบเทียบการด าเนินการจัดการศูนย์อาหาร 3 ของ
มหาวิทยาลัยระหว่างการเก็บค่าเช่ารจากผู้ประกอบการแบบหักยอดขาย (GP) กับการเก็บค่าเช่าแบบ26 

ค่าธรรมเนียมรายปีและค่าเช่ารายเดือน  พบว่าการจัดเก็บรายได้แบบคิดค่าธรรมเนียมรายปีและเก็บค่าเช่า
รายเดือนท าให้มหาวิทยาลัยมีรายรับสูงกว่ารายจ่ายจ านวนเนื่องจากสามารถลดต้นทุนด้านการบริหาร28 

จัดการบุคคลได้ถึงปีละ  806,081.31  บาท  ในส่วนของการประมาณราคากรจ าหน่ายเครื่องดื่มประเภท
น้ าชง  พบว่าหากสามารถด าเนินการได้ผู้ประกอบการจะจ าหน่ายเครื่องดื่มน้ าชง ขนาดบรรจุ 16 ออนซ์ใน30 

ราคา  8  บาท  ขนาด 20 ออนซ์ราคา  10  บาทและขนาด  32  ออนซ์ราคา  18  บาท  โดยมีข้อสังเกต
เพ่ิมเติมว่าอาหารหลักที่จัดจ าหน่าย  อาจจ าหน่ายได้ในราคาสูงขึ้นตามปริมาณการสั่ง  ประเภทอาหารทีสั่ง32 

หรือตามค่าครองชีพที่เพ่ิมขึ้นด้วย  ในส่วนของน้ าดื่มกาสะลองหากผู้ประกอบการสามารถจัดซื้อจากโรงน้ า
ดื่มกาสะลองได้ในราคาที่ต่ าลงผู้ประกอบการก็จะสามารถจ าหน่ายน้ าได้ในราคาที่ถูกลงด้วย  จึงขอเสนอที่34 

ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
 ประธาน  กล่าวว่า  ตามข้อมูลที่กลุ่มงานการตลาดและธุรกิจรายได้ได้น าเสนอนั้น  เนื่องจากพบ36 

ปัญหาเรื่องการจ าหน่ายอาหารที่มีราคาสูง  ซึ่งเดิมมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้จัดเป็นร้านค้าเพ่ือสวัสดิการ  
แต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดร้านค้าเพ่ือเป็นการหารายได้ท าให้เปลี่ยนแปลงการจัดเก็บรายได้38 

จากผู้ประกอบการเป็นการหักจากรายได้การจ าหน่าย  เมื่อพบปัญหาจึงมอบให้ฝ่ายการตลาดตรวจสอบ



 

๒๗ 

 

ข้อมูลว่ามหาวิทยาลัยมีรายได้จากการด าเนินการดังกล่าวอย่างไรบ้าง  แต่พบว่าจากการด าเนินการ
มหาวิทยาลัยมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสูงกว่ารายได้ที่จัดเก็บ   เหตุผลส าคัญคือค่าใช้จ่ ายด้านด้านบุคลากร ดังนั้น2 

จึงขอให้กลุ่มงานการตลาดไปลองวิเคราะห์วิธีการด าเนินงานว่าจะด าเนินการบริหารจัดการอย่างไรเพ่ือให้
ศูนย์อาหาร 3 เป็นศูนย์อาหารเพ่ือสวัสดิการ จึงได้ข้อมูลตามที่กลุ่มงงานการตลาดและธุรกิจรายได้น าเสนอ4 

และขอมอบให้ไปด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษา    
มติที่ประชุม  1. เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการศูนย์อาคาร 3 ให้เป็นศูนย์อาหารเพื่อสวัสดิการ   6 

        2. มอบอาจารย์วีระศักดิ์  บรรณาธรรม  รองอธิการบดี     ประสานกลุ่มงานการตลาดและ 
ธุรกิจรายได้ด าเนินการตามเสนอ 8 
 

 5.10  (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย  การพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนา10 

วิชาชีพครูกับจังหวัดนนทบุรี  และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร”  12 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช  บุญประจักษ์  รองอธิการบดี  รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า  ตามที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้รับมอบหมายให้ดูแลพ้ืนที่   4  พ้ืนที่ประกอบด้วยกรุงเทพฯตอนเหนือ  14 

นนทบุรี   ลพบุรี  นครนายก    จึงได้จัดท าเป็น (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  มาเพ่ือร่วมกันพิจารณา
ว่าครอบคลุมภารกิจทั้งหมดของมหาวิทยาลัยหรือไม่   เพ่ือด าเนินการประสานงานกับจังหวัดลงนามใน16 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือต่อไป   
 รองศาสตราจารย์จิตราภา  กุณฑลบุตร  รองอธิการบดี  แจ้งว่า  (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ18 

นี้  สอดรับกับพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเป็นต้นแบบในการจัดท าบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือของทุกพ้ืนที่  โดยขอเพ่ิมเติมกรอบแนวทางของความร่วมมือในข้อ 2.1 โดยเพิ่มเติมให้เห็นว่าสิงใดที่20 

เป็นจุดอ่อนจุดแข็งของพ้ืนที่   
 ประธาน  กล่าวว่า  ขอให้กรรมการทุกท่านช่วยกันพิจารณาหากเห็นควรมีการปรับแก้ในส่วนใดให้22 

แจ้งผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช  บุญประจักษ์  รองอธิการบดี  เพื่อด าเนินการปรับแก้ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช  บุญประจักษ์  รองอธิการบดี  เสนอ  การจัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ 24 

“พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร”  เนื่องจากการปรับเปลี่ยนทิศทางการเรียนรู้  
กลุ่มมหาวิทยาลัยหลักได้จัดอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้หรือการพลิกโฉมการเรียนรู้ขึ้นที่26 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยมหาวิทยาลัยได้ส่งอาจารย์เพ่ือเข้าร่วมอบรมในโครงการดังกล่าวจ านวน  
10  คน  ซึ่งหลังจากเข้ารับการอบรมแล้วได้ประชุมหารือกันเพ่ือด าเนินการต่อยอดให้เกิดโครงการ28 

พัฒนาการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย  เบื้องต้นได้ก าหนดผู้เข้าร่วมโครงการไว้จ านวน 150 – 200 คน 
วัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือสร้างความเข้าใจและเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล  เพ่ือ30 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้  แนวคิด  หลักการ  เทคนิค  วิธีการในการจัดการเรียนรู้ ตัวชี้วัดส าคัญคือการน าแนวคิด
ที่ได้จากการอบรมไปวางแผนการจัดการเรียนการสอน  ส่วนระยะเวลาในการจัดโครงการได้ก าหนดไว้เป็น32 

วันที่ 8 – 9  และ 15 – 16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561   หรืออย่างช้าที่สุดคือ  5 – 6 มิถุนายน  พ.ศ. 
2561  เนื้อหาของการอบรมจะเป็นการให้แนวคิดในการจัดการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 34 

การให้ความรู้แนวทางการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล  รวมถึงการใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรู้  ซึ่งได้
ก าหนดเป็นตารางการอบรมตามเอกสารที่ได้น าเสนอ  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 36 

 ประธาน  กล่าวว่า  การจัดโครงการนี้เป็นเรื่องท่ีดีเนื่องจากเป็นการพัฒนาบุคลากร  อาจารย์ผู้สอน  
เพ่ือให้เกิดการจัดการเรียนรู้ในระบบที่ทันสมัยและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยพัฒนาทั้งระบบ  โดย38 

ก าหนดให้อาจารย์ทุกคนได้เข้าร่วมโครงการ  และก าหนดผู้เข้าร่วมโครงการเป็น 3 รุ่น 



 

๒๘ 

 

มติที่ประชุม   1.  เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนา
วิชาชีพครูโดยมอบผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช  บุญประจักษ์  รองอธิการบดีปรับแก้ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความ2 

ร่วมมือตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป  
         ๒.  เห็นชอบการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัย4 

ราชภัฏพระนคร” โดยมอบผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช  บุญประจักษ์  รองอธิการบดี  ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและด าเนินการจัดโครงการต่อไป 6 
 

 5.11  (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เรื่อง  การวัดระดับความรู้8 

ภาษาอังกฤษ  เพื่อการอบรมแก่คณาจารย์และบุคลากร 
รองศาสตราจารย์วรนุช  แจ้งสว่าง   รองอธิการบดี  เสนอ  (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ10 

พระนคร  เรื่อง  การวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ  เพ่ือการอบรมแก่คณาจารย์และบุคลากร  สืบเนื่องจาก
โครงการของมหาวิทยาลัยเน้นคุณภาพตามนโยบายด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษของคณาจารย์และ12 

บุคลากร  โดยคณะกรรมการออกแบบหลักสูตรได้ร่วมประชุมหารือแนวทางการด าเนินงานเห็นควรให้จัด
หลักสูตรการพัฒนาภาษาอังกฤษออกเป็น  5  หลักสูตร  หลักสูตรที่ 1  เป็นการอบรมการเตรียมความ14 

พร้อมภาษาอังกฤษ  หลักสูตรที่ 2 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสนทนา  หลักสูตรที่  3 การอบรมภาษาอังกฤษ
แบบเข้มข้นส าหรับผู้บริหาร  หลักสูตรที่  4  ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงาน/เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย  16 

หลักสูตรที่ 5  การอบรมการจัดการทดสอบภาษาอังกฤษ  รายละเอียดตามเอกสารที่ได้น าเสนอ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช  บุญประจักษ์  รองอธิการบดี  รายงานเพ่ิมเติมว่า  จากข้อเสนอแนะของ18 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยที่เห็นควรให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ  คณะกรรมการ
ออกแบบหลักสูตรจึงได้หารือเบื้องต้น  เพ่ือก าหนดเป็นหลักสูตรต่าง ๆ และเป็นการพัฒนาแบบต่อเนื่อง  20 

โดยจะต้องน าหลักสูตรที่ก าหนดไว้มาพิจารณาเพ่ือก าหนดช่วงเวลาให้เหมาะสมและจัดกลุ่มบุคลากรผู้เข้า
รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับหลักสูตรที่ก าหนดด้วย  โดยจัดทดสอบก่อนการเข้าอบรมและควรมีการ22 

พัฒนาต่อเนื่องจากหลักสูตรที่ 1 ไปหลักสูตรที่  2  ในส่วนของการสนับสนุนหากมหาวิทยาลัยมีนโยบาย
สนับสนุนรางวัลให้ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีผลการประเมินที่มีผลเป็นที่พอใจ  ก็24 

จะยิ่งท าให้บุคลากรมีขวัญและก าลังในการเข้าร่วมหลักสูตรต่าง ๆ เป็นอย่างดี   
ประธาน  กล่าวว่า  การให้บุคลากรเข้าร่วมหลักสูตร  ต้องก าหนดให้เหมาะสมตามช่วงเวลา  และ26 

แต่ละหลักสูตรไม่จ าเป็นต้องเปิดอบรมพร้อม ๆ กันทุกหลักสูตร  แต่ขอให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง  โดยขอให้มีการทดสอบก่อนเข้ารับการอบรมด้วย  28 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช  บุญประจักษ์  ชี้แจงว่า  ในเรื่องของโครงการด้านภาษาอังกฤษยังมีอีก
กิจกรรมหนึ่งคือกิจกรรมการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  โดยมีรองศาสตราจารย์30 

จิตราภา  กุณฑลบุตร  รองอธิการบดี   เป็นประธานการจัดกิจกรรมและมีกิจกรรมเร่งด่วนที่ก าลังอยู่
ระหว่างการด าเนินการคือการจัดท าเอกสาร 2 ภาษา คือไทย - อังกฤษและไทย – จีน โดยจัดท าเป็นค าสั่ง32 

แต่งตั้งคณะกรรมการจากผู้บริหารและตัวแทนของหน่วยงาน  ทั้งนี้  ขอความร่วมมือหน่วยงานในการเก็บ
รวบรวมเอกสารด้วยและจะมีคณะกรรมการเพ่ือจัดท าเป็นเอกสาร 2 ภาษาอีกครั้งหนึ่ง  ในส่วนของ34 

สภาพแวดล้อมได้มีการหารือร่วมกันว่าในช่วงเปิดภาคการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีเสียงตาม
สายเป็นภาษาไทย  ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ  การจัดท าป้ายต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยซึ่งจะมีการพัฒนา36 

ต่อ ๆ ไป 
รองศาสตราจารย์จิตรภา  กุณฑลบุตร  ชี้แจงเพ่ิมเติม คณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างการจัดท า38 

เอกสารหรือการใช้ชื่อต่าง ๆ ก็จะจัดท าให้เป็น 3 ภาษา  ไทย  จีน  อังกฤษ  การจัดท าเสียงตามสาย  การ



 

๒๙ 

 

จัดท าป้ายบอกทางให้เป็น  3  ภาษา  การจัดการในร้านอาหารก็จะจัดท าเมนูอาหารเป็นภาษาไทย  
ภาษาจีน  และภาษาอังกฤษ เช่น  ศูนย์อาหาร 3 ที่ก าลังด าเนินการจัดให้เป็นร้านอาหารสวัสดิการ  ในส่วน2 

ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ก็ขอความร่วมมือให้นักศึกษาที่ท าหน้าที่ในร้านขายสินค้าใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับลูกค้า  เพื่อให้คุ้นชินกับการใช้ภาษา     4 

มติที่ประชุม   เห็นชอบในหลักการการจัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 6 

  5.12  แนวปฏิบัติการด าเนินงานในการด าเนินการเบิกจ่ายเงินโครงการสร้างเครือข่าย
และองค์ความรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 8 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์  จักรกรณ์  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  รายงานว่า  ตามที่
มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณโครงการสร้างเครือข่ายและองค์ความรู้เพ่ือการบริการวิชาการ10 

แก่ชุมชนและสังคม โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้รับผิดชอบโครงการและด าเนินการทุกขั้นตอนในการ
เบิกจ่ายผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา  แต่เนื่องจากพบว่าการด าเนินโครงการในเรื่องการขออนุญาตไป12 

ราชการและการลงพ้ืนที่โครงการวิจัยของอาจารย์ได้เสนอเรื่องการขออนุญาตไปราชการผ่านสถาบันวิจัย
และพัฒนาซึ่งเห็นว่าไม่น่าจะถูกต้องเพราะอาจารย์ผุ้ท าหน้าที่วิจัยแต่ละท่านควรจะท าเรื่องขออนุญาตไป14 

ราชการโดยผ่านหน่วยงานหรือคณะที่สังกัด  จึงขอหารือเพ่ือโปรดพิจารณาก าหนดแนวทางการปฏิบัติให้
ชัดเจนต่อไป 16 

 อาจารย์วีระศักดิ์  บรรณาธรรม  รองอธิการบดี  ชี้แจงว่า  โครงการสร้างเครือข่ายและองค์ความรู้
เพ่ือการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม  เป็นโครงการที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล  ป้อมสถิตย์  สังกัด18 

วิทยาลัยนานาชาติพระนครเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ   ซึ่งตามข้อบังคับของวิทยาลัยนานาชาติพระนครข้อ 
18 (5) ได้ก าหนดไว้ชัดเจนว่าการพิจารณาอนุญาตให้ไปราชการนั้นอยู่ในอ านาจของผู้อ านวยการวิทยาลัย20 

นานาชาติพระนคร   จึงไม่อยู่ในอ านาจของรองอธิการบดีที่จะอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดวิทยาลัย
นานาชาติพระนครไปราชการได้   22 

 ประธาน  กล่าวว่า  เพ่ือให้การด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความถูกต้องและชัดเจนในการจัดค า
เรื่องขออนุญาตไปราชการในโครงการสร้างเครือข่ายและองค์ความรู้เพ่ือการบริการวิชาการแก่ชุมชนและ24 

สังคม ซึ่งเป็นงบประมาณที่อยู่ ในความรับผิดชอบของสถาบันวิจัยและพัฒนา  เห็นควรให้ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์อรรถพล  ป้อมสถิตย์  ซึ่งปัจจุบันได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่ส านักวิทยบริการและ26 

เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดท าเรื่องโดยผ่านหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดคือผู้อ านวยการวิทยาลัยนานาชา ติ          
พระนครอนุญาตไปราชการ  และรายงานให้มหาวิทยาลัยรับทราบเพ่ือสามารถด าเนินการเบิกจ่าย28 

งบประมาณได้   
 อาจารย์ชินวงศ์  ศรีงาม   ผู้อ านวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร  ชี้แจงว่า  รับทราบถึงอ านาจ30 

ในการอนุญาตให้บุคลากรเดินทางไปราชการซึ่งที่ผ่านหากมีการขออนุญาตไปราชการของบุคลากกรใน
วิทยาลัยนานาชาติพระนครก็ได้มีการอนุญาตโดยผู้อ านวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร   แต่เนื่องจาก32 

เห็นว่าการด าเนินการของโครงการสร้างเครือข่ายและองค์ความรู้เพ่ือการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม  
ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรพล  ป้อมสถิตย์  เป็นผู้ด าเนินโครงการ  มีส่วนที่ผูกพันถึงการใช้งบประมาณ34 

ของมหาวิทยาลัย  จึงได้เสนอเรื่องผ่านสถาบันวิจัยผู้รับผิดชอบโครงการเพ่ือจะได้ทราบถึงการขออนุญาตไป
ราชการ 36 

 อาจารย์วีระศักดิ์  บรรณาธรรม  รองอธิการบดี  ชี้แจงว่า  เมื่อวิทยาลัยนานาชาติพระนครได้เสนอ
เรื่องการขออนุญาตไปราชการของอาจารย์ผู้ด าเนินโครงการวิจัยโดยผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้38 



 

๓๐ 

 

อนุญาตตามที่เสนอมาเนื่องจากเห็นว่าผ่านหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการแล้ว  แต่อยากให้หน่ วยงาน
ด าเนินการให้ถูกต้อง 2 

 นายสมชาย  ทองพันธ์อยู่  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  กล่าวเพ่ิมเติมว่า  ในส่วนของการ
เสนอเรื่องเพ่ือขออนุญาตไปราชการของบุคลากที่ผ่านมาพบว่าอาจารย์บางท่านได้รับการอนุมัติโครงการ4 

หรือได้รับค าสั่งให้เข้าร่วมของการของหน่วยงานที่ต่างสังกัด  เช่น อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มีค าสั่งให้เข้าร่วมโครงการฯ ของวิทยาลัยการฝึกหัดครู  และเสนอบันทึกขออนุญาตไป6 

ราชการโดยผ่านคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครูเพราะเข้าใจว่างบประมาณในการด าเนินโครงการฯ  อยู่ใน
ความรับผิดชอบของวิทยาลัยการฝึกหัดครู  ซึ่งเห็นว่าไม่น่าจะถูกต้องเพราะผู้บังคับบัญชาหน่วยงานที่8 

ตนเองสังกัดก็จะไม่ทราบว่าไปราชการหรือไปด าเนินกิจกรรมที่ไหน 
 ประธาน  กล่าวว่า  การด าเนินการขออนุญาตไปราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยให้10 

ด าเนินการขออนุญาตโดยผ่านหัวหน้าหน่วยงาน  ในกรณีที่มีผลหรือมีการผูกพันด้านงบประมาณกับ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการให้ด าเนินการขออนุญาตผ่านหน่วยงานต้นสังกัดและผ่านหน่วยงาน12 

ผู้รับผิดชอบโครงการแล้วจึงเสนอให้มหาวิทยาลัยอนุญาตการเดินทางไปราชการ 
 14 

มติที่ประชุม   เห็นขอบแนวทางการขออนุญาตไปราชการในการด าเนินโครงการและการวิจัยของ
หน่วยงานต่าง ๆ โดยให้ผู้ด าเนินโครงการเสนอบันทึกขออนุญาตไปราชการโดยผ่านหน่วยงานต้นสังกัด 16 

และผ่านหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการแล้วจึงเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุญาตต่อไป  
 18 

  5.13  โครงการและกิจกรรมตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2561 - 
2565 20 

 ประธาน  กล่าวว่า  ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ พ.ศ. 2547  เมื่อวันที่  24 – 25  มีนาคม   2561  ณ  ชูชัยบุรี ศรีอัมพวา  อ าเภออัมพวา  จังหวัด22 

สมุทรสงคราม  โดยมีการประชุมร่วมกันระหว่างสภามหาวิทยาลัย  สภาคณาจารย์และข้าราชการ  สภาวิชาการ  
และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยร่วมกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้24 

น าเสนอแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ตามทีไ่ด้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้  4  ด้าน
คือ  พัฒนาท้องถิ่น  ผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู  พัฒนาคุณภาพการศึกษา  และพัฒนาระบบบริหารจัดการและได้26 

มีการก าหนดเป้าประสงค์และกลยุทธ์โดยได้มีการแบ่งกลุ่มเพ่ือวิ เคราะห์ก าหนดโครงการและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ก าหนด  จากการน าเสนอจึงได้รวบรวมข้อมูลและสังเคราะห์เป็น (ร่าง) โครงการและ28 

กิจกรรมเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีเอกภาพ  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ (ร่าง) โครงการและกิจกรมตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2561 – 30 

2565   โดยมอบทุกหน่วยงานน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณให้สอดรับกับแผน
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ก าหนด 32 

 
ระเบียบวาระที ่ 6   เรื่องอ่ืน ๆ 34 

   6.1  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจิตอาสา “GE – ชวนคุณท าดีเพื่อสังคม”  
  อาจารย์ณัฐวดี  จิตรมานะศักดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดี  แจ้งว่า  ส านักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลยั36 

ราชภัฏจันทรเกษมจัดให้มีการประกวดโครงการ  จิตอาสาของนักศึกษา  ภายใต้หัวข้อ “GE – ชวนคุณท าดีเพ่ือ
สังคม” โดยขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยในการประชาสัมพันธ์และสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  38 

31  กรกฎาคม  2561  ซึ่งเกณฑ์การเสนอผลงานโครงการ/กิจกรรมจิตอาสาแบ่งออกเป็น 3 ด้านคือ  พัฒนา



 

๓๑ 

 

คุณภาพชีวิต  พัฒนาชุมชน/สังคม  พัฒนาสิ่งแวดล้อม    ซึ่งเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีจึงขอความอนุเคราะห์ทุก
คณะให้การสนับสนุนนักศึกษาเพ่ือเข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย   2 

  ประธาน  กล่าวว่า  โครงการจิตอาสาเป็นโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาบัณฑิตตามพระราโชบายของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการหรือการประกวดคือผลงานของนักศึกษาและเป็น4 

ผลลัพธ์ของการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป   จึงต้องมีการส่งเสริมในเรื่องการจัดการเรียนการ
สอนวิชา GE  โดยใช้บุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือการสร้างความเป็น6 

บัณฑิต  
มติที่ประชุม   รับทราบ 8 
 

   6.2  อาจารย์ท่ีมีการสอนไม่ถึงเกณฑ์หรือเกินเกณฑ์ 10 

 อาจารย์สันติเลิศ  เพ็ชรอาภรณ์  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  รายงานให้ที่
ประชุมทราบว่า  ได้ด าเนินการจัดท าสรุปรายชั่วโมงการสอนของอาจารย์ที่ไม่ถึงเกณฑ์หรือเกินเกณฑ์ในภาค12 

การศึกษาที ่ 1/2561  มี 2 ส่วนจะเกี่ยวข้องกับรายวิชาเอกหรืออยู่ในสาขาวิชา  ส่วนที่ 2 รายวิชาศึกษาทั่วไป 
  อาจารย์สุบัน  บัวขาว  รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รายงานว่า  ส านัก14 

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ด าเนินการสรุปรายชั่วโมงการสอนของอาจารย์รายวิชาเอกหรือรายวิชาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนในสาขา  ทั้งการจัดการเรียนการสอนในภาคปกติและภาคสมทบซึ่งมีข้อมูล  ณ  วันที่  10  16 

เมษายน  พ.ศ. 2561  พบว่ามีอาจารย์ที่มีการสอนไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนดจ านวน  31  คนและแยกตามคณะคือ 
วิทยาลัยการฝึกหัดครูจ านวน  5  คน  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจ านวน  8  คน คณะมนุษยศาสตร์และ18 

สังคมศาสตร์จ านวน  5  คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจ านวน 7 คน  คณะวิทยาการจัดการจ านวน  2  
คน  วิทยาลัยนานาชาติพระนครจ านวน  4   คน    20 

  ส่วนอาจารย์ที่มีภาระการสอนเกินเกณฑ์ท่ีก าหนดมี  41  คน  โดยแยกตามคณะคือ  วิทยาลัยการฝึกหดั
ครูจ านวน  3  คน  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจ านวน  6  คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จ านวน  19  22 

คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจ านวน 9  คน  คณะวิทยาการจัดการจ านวน  1  คน  วิทยาลัยนานาชาติ
พระนครจ านวน  3   คน  และมีอาจารย์พิเศษที่สอนเกินภาระการสอนที่ก าหนดจ านวน  2  คน ซึ่งสังกัดคณะ24 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  ประธาน  กล่าวว่า  เป็นปัญหาในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน  ต้องมีการปรับให้มีความเหมาะสม26 

โดยจัดให้อาจารย์ที่มีภาระการสอนไม่เป็นไปตามที่ก าหนดได้มีภาระการสอน  เพ่ือลดภาระอาจารย์ที่มีภาระการ
สอนเกินและอาจารย์พิเศษ  สิ่งที่ต้องขอความร่วมมือจากคณะคือการพิจารณาในเรื่องการจัดการเรียนการสอน28 

ของอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดและไม่เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  โดยพิจารณาเป็นรายบุคคล
เพ่ือให้อาจารย์ได้มีเวลาและได้มีภาระงานในด้านการลงพ้ืนที่และการวิจัยด้วย   30 

  อาจารย์ปิยะดา   จุลวรรณา  รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  รายงานเพ่ิมเติม
ว่า    ตามที่ได้รับมอบนโยบายในด้านการปรับการเรียนการสอนของหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  ได้ด าเนินการโดย32 

ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนซึ่งอยู่ในคู่มือการสอนของอาจารย์หมวดวิชาการศึกษาทั่วไปในภาคการศึกษา
ที ่1/2561  แล้ว  34 

มติที่ประชุม  รับทราบ  และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประสานอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือ
ด าเนินการปรับตารางการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมต่อไป 36 
 



 

๓๒ 

 

๖.๓   นั ดประชุมคณะกรรมการบริหารมหา วิทยาลั ย   ครั้ งที่   ๕ /๒๕๖๑                                       
ในวันอังคารที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย            2 

ชั้น  ๔  อาคารอนุสรณ์  ๑๐๐  ปีการฝึกหัดครูไทย 
มติที่ประชุม รับทราบ   4 

  ๖.๔  ขอความร่วมมือแต่งกายชุดผ้าไทยทุกวันอังคาร  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และสืบ
สานประเพณีวัมนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย  เพื่อให้สอดคลัองกับนโยบายของรัฐบาลในการรณรงค์6 

ให้ประชาชนแต่งกายด้วยผ้าไทยในกิจกรรม “รณรงค์แต่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น” 
มติที่ประชุม รับทราบ 8 

 
ปิดประชุมเวลา  ๑๗.๓๐  น. 10 

 
 12 

     นางสาวฉันทวรรณ  นาคชัย 
        นางสาวเพ็ญพักตร์  เปรมสุข 14 

        ผู้จดบันทึกการประชุม 
 16 

        นายสมชาย  ทองพันธ์อยู่  
        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 18 


